

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**12.1 งบการเงิน**

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2551, 2552 และ 2553 และงบการเงินงวดหกเดือนแรกของปี 2554

(ก) ผู้สอบบัญชี

ปี 2551 และปี 2552	นายประวิทย์ วิศวกรรมธนาศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ปี 2553	นางสาวสมจินตนา พลศิริภูธรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ม.ค. - มิ.ย. 2554	นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3534 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอบี จำกัด

(ข) สรุปรายงานการตรวจสอบ/สอบทาน งบการเงินของผู้สอบบัญชี

ปี 2552 และปี 2551 จากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขว่ายกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นต่องบการเงินปี 2552 และปี 2551 จากการที่ไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น และไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงดังกล่าว งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีเฉพาะของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ปี 2553 ผู้สอบบัญชีไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือต้นงวดของบริษัท ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 160.14 ล้านบาท เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ยกยอดมา ณ วันต้นงวด 2553 และได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยจากการตรวจสอบงบการเงิน

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากขอบเขตการตรวจสอบที่ถูกจำกัดโดยสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้เกี่ยวกับการที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือต้นงวดของบริษัท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีวี ไดเร็ก จำกัด และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ทีวี ไดเร็ก จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบการเงินระหว่างกาลงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จากการสอบทานงบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่างบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ปี 2551 และปี 2552 จากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น ดังนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ทีวี ไดเร็ก จำกัด และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทีวี ไดเร็ก จำกัด ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ยกเว้นเรื่องดังกล่าวในวรรคที่สามและสี่ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นจำนวนเงิน 14.19 ล้านบาท และ 14.21 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 3.07 และร้อยละ 2.88 ของยอดสินทรัพย์รวม ตามลำดับ และมีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของยอดรายได้รวม อย่างไรก็ตามงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น

ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วม ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจำนวนเงิน 0.12 ล้านบาท (ปี 2551 : 0.14 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุ 10) และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็น

จำนวนเงิน 0.02 ล้านบาท (ปี 2551 : 0.002 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามงบการเงินของบริษัทพร้อมดังกล่าวได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงซึ่งอาจจำเป็นถ้าข้าพเจ้าตรวจสอบให้เป็นที่น่าพอใจในเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระที่สามและวาระที่สี่ งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีเฉพาะของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด ไปแล้วครั้งหนึ่ง และได้เสนอความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ต่อมาบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด และบริษัทย่อยขึ้นใหม่ โดยใช้หลักการบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่บริษัทได้ใช้ข้อยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี 8 ฉบับ (ดูหมายเหตุ 2) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับฝ่ายบริหารในการจัดเตรียมงบการเงินสำหรับจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2553 จากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น ดังนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ก่อนการปรับปรุง) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขว่ายกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นต่องบการเงินปี 2552 จากการที่ไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น และไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทพร้อมที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น

ยกเว้นที่จะกล่าวในวาระถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือต้นงวดของบริษัทฯ ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 160.14 ล้านบาท เนื่องจากในขณะนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ ซึ่งมูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ยกยอดมา ณ วันต้นงวด 2553 และได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากขอบเขตการตรวจสอบที่ถูกจำกัดโดยสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัดและบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 31 ว่าบริษัทได้มีการปรับปรุงย้อนหลัง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อเปรียบเทียบใหม่ สำหรับรายการขายสินค้าซึ่งมีผลทำให้ลูกหนี้การค้าสิ้นงวดลดลงจำนวนเงิน 39.24 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสิ้นงวดเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 13.61 ล้านบาท ภาษีขายลดลงจำนวนเงิน 2.57 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลงจำนวนเงิน 23.06 ล้านบาท และกำไรสะสมต้นปี 2553 ลดลงด้วยจำนวนเดียวกัน และปรับปรุงรายได้และต้นทุนขายสำหรับต้นปี 2552 เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 24.62 ล้านบาท และ 9.35 ล้านบาท ตามลำดับ มีผลทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน 15.27 ล้านบาท ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงดังกล่าว และพบว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้อย่างเหมาะสมแล้ว

งบการเงินระหว่างกาลงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จากการสอบทาน งบการเงิน ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น ดังนี้

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ สอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่น ตามรายงานลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ซึ่งรายงานว่าไม่ได้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือต้นงวดของบริษัท เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่สามารถใช้วิธีการสอบทานอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนประกอบของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล (ก่อนการปรับปรุงรูปแบบใหม่) ที่ผ่านการสอบทานดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า งบการเงินระหว่างกาลแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัด โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถ่วงดุลการของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมั่นน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่างบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) ตามลำดับตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง และเสนอรายงานไว้อย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือต้นงวดของบริษัท เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ตามรายงานลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ก่อนการปรับปรุงรูปแบบใหม่) ที่ได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้ดังกล่าว

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้ปฏิบัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบตามรูปแบบใหม่เพื่อการแสดงเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับการแสดงของงบการเงินงวดปัจจุบัน

(ค) ตารางสรุปงบการเงิน

ในปี 2551 และปี 2552 บริษัทบันทึกบัญชีรายได้จากการขายสินค้าเมื่อมีการออกไปส่งสินค้า และพิจารณาตั้งสำรองรับคืนในอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริงในอดีต แต่ทั้งนี้ ณ วันสิ้นงวด ยังมีสินค้าอยู่ระหว่างการส่งมอบให้ลูกค้า ดังนั้นในปี 2553 บริษัทจึงได้ปรับปรุงนโยบายการรับรู้รายได้ดังกล่าว เป็นการรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าแก่ผู้ซื้อ โดยได้มีการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

(1) บริษัทได้มีการปรับปรุงงบการเงินปี 2552 (ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว) ดังนี้

(1.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทได้มีการปรับปรุงลูกหนี้การค้าสิ้นงวด ลดลงจำนวนเงิน 39,242,039.01 บาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 13,606,084.16 บาท ภาษีขายลดลงจำนวนเงิน 2,567,236.20 บาท กำไรสุทธิสำหรับปี 2552 ลดลงจำนวนเงิน 23,068,718.65 บาท และกำไรสะสมต้นปี 2553 ลดลงด้วยจำนวนเดียวกัน

(1.2) บริษัทได้มีการปรับปรุงรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 24,619,249.76 บาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 9,352,178.00 บาท มีผลทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 15,267,071.76 บาท และกำไรสะสมต้นปี 2552 ลดลงด้วยจำนวนเดียวกัน

(2) เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ บริษัทได้มีการปรับปรุงงบการเงินปี 2551 ซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร (Management Account) ดังนี้

(2.1) สืบเนื่องจากข้อ 1.2 บริษัทได้ปรับปรุงรายได้สำหรับปี 2551 ลดลงจำนวนเงิน 24,619,249.76 บาท และต้นทุนขายสำหรับปี 2551 ลดลงจำนวนเงิน 9,352,178.00 บาท กำไรสุทธิสำหรับปี 2551 ลดลงจำนวนเงิน 15,267,071.76 บาท และกำไรสะสมสิ้นปี 2551 ลดลงด้วยจำนวนเดียวกัน

(2.2) สืบเนื่องจากข้อ 2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทได้มีการปรับปรุงลูกหนี้การค้าสิ้นงวดลดลงจำนวนเงิน 24,619,249.76 บาท และสินค้าคงเหลือสิ้นงวดเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 9,352,178.00 บาท



บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ก่อนปรับปรุงงบการเงินปี 2551

	2551		2552		2553		30 มิ.ย. 2554	
	ตรวจสอบแล้ว		ปรับปรุงใหม่		ตรวจสอบแล้ว		สอบทานแล้ว	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,163,166.50	2.27	18,263,198.43	4.17	29,826,135.32	5.80	18,764,170	3.07
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	141,132,864.23	28.65	49,698,615.48	11.34	28,893,229.40	5.62	45,904,981	7.51
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	400,000.00	0.08	400,000.00	0.09	0.00	0.00	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	0.00	200,000.00	0.05	0.00	0.00	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527,590	1.89
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,697	0.42
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	136,225,232.75	27.65	160,136,722.44	36.52	247,767,286.67	48.21	277,431,191	45.41
เงินมัดจำค่าสินค้า	4,795,541.03	0.97	20,110,138.45	4.59	9,153,588.59	1.78	14,401,400	2.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	23,138,179.64	4.70	26,715,875.83	6.09	14,773,700.81	2.87	15,196,537	2.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	316,854,984.15	64.32	275,524,550.63	62.84	330,413,940.79	64.29	385,791,566	63.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ	135,127.30	0.03	115,961.53	0.03	0.00	0.00	645,992	0.11
เงินฝากธนาคารที่คิดดอกเบี้ยระยะสั้น	5,240,637.91	1.06	9,514,659.27	2.17	9,589,216.18	1.87	29,621,902	4.85
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	138,945,739.65	28.21	121,432,687.06	27.70	139,889,500.55	27.22	151,475,530	24.79
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	14,671,103.58	2.98	17,032,418.87	3.88	18,901,324.23	3.68	19,412,711	3.18
สิทธิการเช่า - สุทธิ	2,005,370.17	0.41	2,208,219.19	0.50	1,688,219.18	0.33	1,430,356	0.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	14,756,747.93	3.00	12,606,356.16	2.88	13,444,001.48	2.62	22,600,170	3.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	175,754,726.54	35.68	162,910,302.08	37.16	183,512,261.62	35.71	225,186,661	36.86
รวมสินทรัพย์	492,609,710.69	100.00	438,434,852.71	100.00	513,926,202.41	100.00	610,978,227	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	78,236,926.76	15.88	95,044,974.91	21.68	98,362,076.87	19.14	178,884,875	29.28
เจ้าหนี้การค้า	116,752,780.68	23.70	85,846,878.21	19.58	130,224,476.30	25.34	130,370,786	21.34
เจ้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,397,777	3.17
หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	32,461,774.37	6.59	17,101,994.04	3.90	12,298,241.16	2.39	4,422,055	0.72
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	88,521.00	0.02	6,000,000.00	1.37	0.00	0.00	185,329	0.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,402,381.57	6.58	30,696,590.76	7.00	48,603,539.79	9.46	31,020,042	5.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.00	0.00	4,043,002.22	0.92	8,686,864.41	1.69	7,039,196	1.15
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,866,358.11	2.00	10,473,724.20	2.39	10,001,690.75	1.95	18,720,064	3.06
รวมหนี้สินหมุนเวียน	269,808,742.49	54.77	249,207,164.34	56.84	308,176,889.28	59.97	390,040,124	63.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14,800,000.00	3.00	7,604,868.46	1.73	0.00	0.00	368,010	0.06
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว	4,287,328.02	0.87	2,182,319.22	0.50	1,614,000.00	0.31	719,156	0.12
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,927	0.34
เจ้าหนี้อื่นระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	101,000.00	0.02	433,278.37	0.10	1,165,763.47	0.23	2,441,155	0.40
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	19,188,328.02	3.90	10,220,466.05	2.33	2,779,763.47	0.54	5,596,248	0.92
รวมหนี้สิน	288,997,070.51	58.67	259,427,630.39	59.17	310,956,652.75	60.51	395,636,372	64.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียน								
หุ้นสามัญ	119,040,000.00		159,040,000.00		159,040,000.00		159,040,000	
หุ้นบริษัทย่อยที่คิดสะสมเงินปันผล	48,460,000.00		0.00		0.00		0	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว								
หุ้นสามัญ	119,040,000.00	24.17	159,040,000.00	36.27	159,040,000.00	30.95	159,040,000	26.03
หุ้นบริษัทย่อยที่คิดสะสมเงินปันผล	48,460,000.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
ส่วนเกินทุนจากการตราที่ดิน	29,114,690.00	5.91	29,114,690.00	6.64	31,645,490.00	6.16	31,645,490	5.18
กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	86,280.00	0.02	0.00	0.00	0	0.00
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(424)	(0.00)
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว - สารองคตามกฎหมาย	5,123,400.00	1.04	5,204,662.36	1.19	7,227,108.53	1.41	7,368,223	1.21
ยังไม่จัดสรร	1,874,550.18	0.38	(14,439,827.93)	(3.29)	5,055,881.22	0.98	17,288,566	2.83
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	203,612,640.18	41.33	179,005,804.43	40.83	202,968,479.75	39.49	215,341,855	35.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0.00	0.00	1,417.89	0.00	1,069.91	0.00	0	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	203,612,640.18	41.33	179,007,222.32	40.83	202,969,549.66	39.49	215,341,855	35.25
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	492,609,710.69	100.00	438,434,852.71	100.00	513,926,202.41	100.00	610,978,227	100.00



บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
ก่อนปรับปรุงงบการเงินปี 2551

	2551		2552		2553		ม.ค. - มิ.ย. 2554	
	ตรวจสอบแล้ว		ปรับปรุงใหม่		ตรวจสอบแล้ว		สอบทานแล้ว	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ	925,957,435.22	99.45	956,415,448.81	99.70	1,428,917,205.15	99.88	862,258,080	99.83
ต้นทุนขายและบริการ	429,506,904.00	46.13	410,859,488.68	42.83	593,162,194.25	41.46	351,102,120	40.65
กำไรขั้นต้น	496,450,531.22	53.32	545,555,960.13	56.87	835,755,010.90	58.42	511,155,960	59.18
รายได้อื่น	5,087,091.92	0.55	2,882,150.27	0.30	1,749,456.42	0.12	1,486,892	0.17
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	501,537,623.14	53.87	548,438,110.40	57.17	837,504,467.32	58.54	512,642,852	59.35
ค่าใช้จ่ายในการขาย	388,898,697.73	41.77	438,588,282.87	45.72	606,392,727.00	42.39	415,593,356	48.12
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร)	105,592,912.41	11.34	95,662,883.50	9.97	167,985,367.04	11.74	65,360,400	7.57
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,634	0.08
รวมค่าใช้จ่าย	494,491,610.14	53.11	534,251,166.37	55.69	774,378,094.04	54.13	481,615,390	55.76
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	7,046,013.00	0.76	14,186,944.03	1.48	63,126,373.28	4.41	31,027,462	3.59
ต้นทุนทางการเงิน	6,222,406.90	0.67	8,171,133.63	0.85	5,760,823.85	0.40	5,009,267	0.58
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,080.55	0.00	19,165.77	0.00	25,549.16	0.00	1,254,008	0.15
กำไรก่อนภาษีเงินได้	821,525.55	0.09	5,996,644.63	0.63	57,340,000.27	4.01	24,764,187	2.87
ภาษีเงินได้	0.00	0.00	5,701,310.73	0.59	22,462,832.93	1.57	7,937,268	0.92
กำไรสุทธิ	821,525.55	0.09	295,333.90	0.03	34,877,167.34	2.44	16,826,919	1.95
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.02)		0.01		1.10		0.11	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	24,718,689		29,297,993		31,808,000		159,040,000	



บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ปรับปรุงงบการเงินปี 2551 เพื่อเปรียบเทียบ

	2551		2552		2553		ม.ค. - มิ.ย. 2554	
	ปรับปรุงใหม่		ปรับปรุงใหม่		ตรวจสอบแล้ว		สอบทานแล้ว	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,163,166.50	2.34	18,263,198.43	4.17	29,826,135.32	5.80	18,764,170	3.07
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	116,513,614.47	24.41	49,698,615.48	11.34	28,893,229.40	5.62	45,904,981	7.51
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	400,000.00	0.08	400,000.00	0.09	0.00	0.00	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	0.00	200,000.00	0.05	0.00	0.00	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527,590	1.89
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,697	0.42
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	145,577,410.75	30.50	160,136,722.44	36.52	247,767,286.67	48.21	277,431,191	45.41
เงินมัดจำค่าสินค้า	4,795,541.03	1.00	20,110,138.45	4.59	9,153,588.59	1.78	14,401,400	2.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	23,138,179.64	4.85	26,715,875.83	6.09	14,773,700.81	2.87	15,196,537	2.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	301,587,912.39	63.18	275,524,550.63	62.84	330,413,940.79	64.29	385,791,566	63.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ	135,127.30	0.03	115,961.53	0.03	0.00	0.00	645,992	0.11
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค่าประกัน	5,240,637.91	1.10	9,514,659.27	2.17	9,589,216.18	1.87	29,621,902	4.85
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	138,945,739.65	29.11	121,432,687.06	27.70	139,889,500.55	27.22	151,475,530	24.79
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	14,671,103.58	3.07	17,032,418.87	3.88	18,901,324.23	3.68	19,412,711	3.18
สิทธิการเช่า - สุทธิ	2,005,370.17	0.42	2,208,219.19	0.50	1,688,219.18	0.33	1,430,356	0.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	14,756,747.93	3.09	12,606,356.16	2.88	13,444,001.48	2.62	22,600,170	3.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	175,754,726.54	36.82	162,910,302.08	37.16	183,512,261.62	35.71	225,186,661	36.86
รวมสินทรัพย์	477,342,638.93	100.00	438,434,852.71	100.00	513,926,202.41	100.00	610,978,227	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	78,236,926.76	16.39	95,044,974.91	21.68	98,362,076.87	19.14	178,884,875	29.28
เจ้าหนี้การค้า	116,752,780.68	24.46	85,846,878.21	19.58	130,224,476.30	25.34	130,370,786	21.34
เจ้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,397,777	3.17
หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	32,461,774.37	6.80	17,101,994.04	3.90	12,298,241.16	2.39	4,422,055	0.72
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	88,521.00	0.02	6,000,000.00	1.37	0.00	0.00	185,329	0.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,402,381.57	6.79	30,696,590.76	7.00	48,603,539.79	9.46	31,020,042	5.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.00	0.00	4,043,002.22	0.92	8,686,864.41	1.69	7,039,196	1.15
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,866,358.11	2.07	10,473,724.20	2.39	10,001,690.75	1.95	18,720,064	3.06
รวมหนี้สินหมุนเวียน	269,808,742.49	56.52	249,207,164.34	56.84	308,176,889.28	59.97	390,040,124	63.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14,800,000.00	3.10	7,604,868.46	1.73	0.00	0.00	368,010	0.06
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว	4,287,328.02	0.90	2,182,319.22	0.50	1,614,000.00	0.31	719,156	0.12
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,927	0.34
เจ้าหนี้อื่นระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	101,000.00	0.02	433,278.37	0.10	1,165,763.47	0.23	2,441,155	0.40
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	19,188,328.02	4.02	10,220,466.05	2.33	2,779,763.47	0.54	5,596,248	0.92
รวมหนี้สิน	288,997,070.51	60.54	259,427,630.39	59.17	310,956,652.75	60.51	395,636,372	64.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียน								
หุ้นสามัญ	119,040,000.00		159,040,000.00		159,040,000.00		159,040,000	
หุ้นบริษัทย่อยที่คิดสะสมเงินปันผล	48,460,000.00		0.00		0.00		0	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว								
หุ้นสามัญ	119,040,000.00	24.94	159,040,000.00	36.27	159,040,000.00	30.95	159,040,000	26.03
หุ้นบริษัทย่อยที่คิดสะสมเงินปันผล	48,460,000.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
ส่วนเกินทุนจากการตราที่ดิน	29,114,690.00	6.10	29,114,690.00	6.64	31,645,490.00	6.16	31,645,490	5.18
กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	86,280.00	0.02	0.00	0.00	0	0.00
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(424)	(0.00)
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว - สารองคตามกฎหมาย	5,123,400.00	1.07	5,204,662.36	1.19	7,227,108.53	1.41	7,368,223	1.21
ยังไม่จัดสรร	(13,392,521.58)	(2.81)	(14,439,827.93)	(3.29)	5,055,881.22	0.98	17,288,566	2.83
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	188,345,568.42	39.46	179,005,804.43	40.83	202,968,479.75	39.49	215,341,855	35.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0.00	0.00	1,417.89	0.00	1,069.91	0.00	0	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	188,345,568.42	39.46	179,007,222.32	40.83	202,969,549.66	39.49	215,341,855	35.25
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	477,342,638.93	100.00	438,434,852.71	100.00	513,926,202.41	100.00	610,978,227	100.00



บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

ปรับปรุงงบการเงินปี 2551 เพื่อเปรียบเทียบ

	2551		2552		2553		ม.ค. - มิ.ย. 2554	
	ปรับปรุงใหม่		ปรับปรุงใหม่		ตรวจสอบแล้ว		สอบทานแล้ว	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ	901,338,185.46	99.44	956,415,448.81	99.70	1,428,917,205.15	99.88	862,258,080	99.83
ต้นทุนขายและบริการ	420,154,726.00	46.35	410,859,488.68	42.83	593,162,194.25	41.46	351,102,120	40.65
กำไรขั้นต้น	481,183,459.46	53.09	545,555,960.13	56.87	835,755,010.90	58.42	511,155,960	59.18
รายได้อื่น	5,087,091.92	0.56	2,882,150.27	0.30	1,749,456.42	0.12	1,486,892	0.17
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	486,270,551.38	53.65	548,438,110.40	57.17	837,504,467.32	58.54	512,642,852	59.35
ค่าใช้จ่ายในการขาย	388,898,697.73	42.90	438,588,282.87	45.72	606,392,727.00	42.39	415,593,356	48.12
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร)	105,592,912.41	11.65	95,662,883.50	9.97	167,985,367.04	11.74	65,360,400	7.57
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00		0.00		0.00		661,634	0.08
รวมค่าใช้จ่าย	494,491,610.14	54.55	534,251,166.37	55.69	774,378,094.04	54.13	481,615,390	55.76
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(8,221,058.76)	(0.91)	14,186,944.03	1.48	63,126,373.28	4.41	31,027,462	3.59
ต้นทุนทางการเงิน	6,222,406.90	0.69	8,171,133.63	0.85	5,760,823.85	0.40	5,009,267	0.58
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,080.55	0.00	19,165.77	0.00	25,549.16	0.00	1,254,008	0.15
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(14,445,546.21)	(1.59)	5,996,644.63	0.63	57,340,000.27	4.01	24,764,187	2.87
ภาษีเงินได้	0.00	0.00	5,701,310.73	0.59	22,462,832.93	1.57	7,937,268	0.92
กำไรสุทธิ	(14,445,546.21)	(1.59)	295,333.90	0.03	34,877,167.34	2.44	16,826,919	1.95
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.02)		0.01		1.10		0.11	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	24,718,689		29,297,993		31,808,000		159,040,000	



บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

	2551	2552	2553	ม.ค. - มิ.ย. 2554
	ตรวจสอบแล้ว	ปรับปรุงใหม่	ตรวจสอบแล้ว	สอบทานแล้ว
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	821,525.55	5,996,644.63	57,340,000.27	24,764,187
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
หนี้สูญ	-	-	15,705,771.68	-
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	806,222.56	8,961,108.48	4,109,603.78	(2,494,882)
ประมาณการรับคืน (กลับรายการ)	(513,925.22)	14,485,614.08	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,961,250.50	26,990,012.37	30,313,599.33	11,445,616
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	-	-	520,000.01	257,863
ค่าเสื่อมมูลค่าสินค้าคงคลัง (กลับรายการ)	(50,229.38)	317,617.34	6,416,185.49	564,021
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน	-	-	-	743,115
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	-	-	-	122,967
ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า	-	-	-	67,927
ขาดทุนจากการทำลายสินค้าและสินค้าสูญหาย	2,025,049.62	3,442,356.15	6,012,319.65	-
ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยที่ปิดกิจการ (กลับรายการ)	-	-	-	459,098
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	202,536
กำไรจากการป้องกันความเสี่ยง	-	-	(86,280.00)	-
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	82,639.10	62,834.53	1,001,222.64	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	(458,877.12)	(18,239)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	(59,587.63)	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,080.55	19,165.77	25,549.16	1,254,008
ขาดทุนจากกระแสเงินสดรับในลูกหนี้	-	237,053.46	(237,053.46)	-
ขาดทุนจากการปล่อยค้ำของเงินลงทุน	-	-	-	-
ขาดทุนจากการปล่อยค้ำของทรัพย์สิน	-	-	500,000.00	-
ขาดทุนจากการประเมินหนี้	-	-	8,648,698.31	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1,134,474.42	459,874.42	216,852.30	692,370
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-	-	-	2,509,147
ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	(327,237)
ต้นทุนทางการเงิน	6,222,406.90	8,171,133.63	5,760,823.85	5,009,267
กำไร (ขาดทุน) จากการค้าดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	31,491,494.60	69,143,414.86	135,728,828.26	45,251,764
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	(63,494,044.92)	36,562,845.11	1,595,238.37	(12,826,568)
สินค้าคงเหลือ	(37,855,786.28)	(18,251,524.46)	(100,275,562.83)	(31,185,616)
เงินมัดจำค่าสินค้า	-	-	-	(5,247,811)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	-	-	(1,131,067)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,746,722.28)	(12,305,033.51)	13,021,794.30	186,575
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,428,797.08)	1,949,860.51	(837,645.32)	(8,906,169)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	5,087,199.91	(30,927,102.47)	44,367,308.88	3,352,008
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	2,583,676
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,455,327.13	(13,428,924.44)	17,975,264.14	(1,226,483)
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	(260,533)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,090,286.39	(2,415,148.28)	(732,566.47)	3,944,164
เจ้าหนี้อื่นระยะยาว	(14,605,530.04)	-	-	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย	-	-	-	(441,220)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	332,278.37	732,485.10	1,275,392
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	(74,006,572.57)	30,660,665.69	111,575,144.43	(4,631,888)
ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	115,334
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(6,112,965.22)	(8,230,766.25)	(5,829,138.96)	(4,860,822)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้เดิมคง	-	(1,658,308.51)	(17,818,970.74)	(9,584,936)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(80,119,537.79)	20,771,590.93	87,927,034.73	(18,962,312)



บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	2551	2552	2553	ม.ค. - มิ.ย. 2554
	ตรวจสอบแล้ว	ปรับปรุงใหม่	ตรวจสอบแล้ว	สอบทานแล้ว
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจาก (จ่ายชำระ) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(400,000.00)	(200,000.00)	200,000.00	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	1,150,000.00	-	400,000.00	-
เงินฝากสถาบันการเงินคิดค่าประกันเพิ่มขึ้น		(4,274,021.36)	(74,556.91)	(20,032,686)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(30,522,916.19)	(10,781,106.65)	(43,103,157.90)	(20,752,279)
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน	850,987.86	2,155,196.44	645,763.09	69,368
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,437,171.20)	(3,740,000.00)	(1,558,472.07)	(1,927,777)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	3,834,200
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น	-	-	-	(3,506,745)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม	-	-	-	(2,565,697)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง	-	-	-	(1,001)
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยที่เปิดกิจการ	-	-	-	(1,732)
เงินสดรับ (จ่าย) (สุทธิ) จากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	115,347
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	(1,900,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	150,000.00	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(32,359,099.53)	(16,839,931.57)	(43,340,423.79)	(46,669,002)
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจาก (จ่ายชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(5,890,419.00)	5,911,479.00	(6,000,000.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	72,297,453.30	16,831,493.62	3,186,226.51	79,843,328
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(3,858,056)
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	-	-	(8,388,000)
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(19,019,251.94)	(7,195,131.54)	(14,404,868.46)	(7,200,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาชำระเงิน	(1,741,669.77)	(2,659,508.51)	(2,445,672.10)	(2,742,389)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	46,800,000.00	-	-	1,368,010
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	(43,802,465.51)	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	40,000,000.00	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสิทธิ	48,460,000.00	-	-	-
เงินสดจ่ายลดทุนหุ้นสิทธิ	-	(48,460,000.00)	-	-
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ	(969,200.00)	(1,259,960.00)	-	-
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ	-	-	(13,359,360.00)	(4,453,120)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	96,134,447.08	3,168,372.57	(33,023,674.05)	54,569,773
ผลต่างจากการแปลงค่าบัญชีเงิน	-	-	-	(424)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(16,344,190.24)	7,100,031.93	11,562,936.89	(11,061,965)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	27,507,356.74	11,163,166.50	18,263,198.43	29,826,135
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	11,163,166.50	18,263,198.43	29,826,135.32	18,764,170



บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน

	2551	2552	2553	ม.ค. - มิ.ย. 2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.12	1.11	1.07	0.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.47	0.27	0.19	0.17
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.35)	0.08	0.32	(0.11) *
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (เท่า)	8.28	9.48	24.84	31.49 *
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	43	38	14	11
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.57	2.80	3.07	2.87 *
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	101	128	117	125
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.69	4.06	5.49	5.39 *
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	98	89	66	67
Cash Cycle (วัน)	46	77	65	69
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	53.39%	57.04%	58.49%	59.28%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(1.48%)	1.18%	4.30%	3.50%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	602.03%	183.74%	143.26%	(62.78%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(1.59%)	0.03%	2.44%	1.95%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(8.41%)	0.16%	18.26%	16.09% *
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(3.31%)	0.06%	7.32%	5.98% *
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	4.69%	20.00%	47.17%	35.41% *
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.08	2.10	3.00	3.07 *
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.53	1.45	1.53	1.84
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(11.89)	4.25	20.17	(1.23)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)	(0.76)	0.80	1.09	(0.37)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	(15.43%)	2,154.04%	32.83%	n.a.
ข้อมูลต่อหุ้น (คำนวณโดยปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท)				
จำนวนหุ้น (หุ้น)	167,500,000	159,040,000	159,040,000	159,040,000
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.12	1.13	1.28	1.35
กำไรสุทธิต่อหุ้น - fully diluted (บาท)	(0.0862)	0.0019	0.22	0.12 **
กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน - fully diluted (บาท)				
หมายเหตุ: * ปรับเต็มปีเพื่อเปรียบเทียบ				
** ส่วนได้จากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน				

12.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน เป็นการนำเสนอข้อมูลจากงบการเงินรวมปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 และงบการเงินระหว่างกลางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตามลำดับ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ งบการเงินปี 2551 ที่นำมาเปรียบเทียบได้นางบการเงินปี 2551 ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยผู้บริหาร (Management Account) สำหรับงบการเงินปี 2552 ที่นำมาเปรียบเทียบเป็นงบการเงินฉบับปรับปรุงซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดการปรับปรุงงบการเงินปี 2551 และปี 2552 ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 12.1 งบการเงิน (ค) ตารางสรุปงบการเงิน)

12.2.1 ภาพรวมผลการดำเนินงาน

บริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 ช่วงเริ่มต้นบริษัท ประกอบธุรกิจการตลาดแบบตรงโดยการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคผ่าน โทรทัศน์ (Direct Response Television: DRTV) ในระบบโทรทัศน์ภาคปกติ (Free TV) ซึ่งผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรเข้า (Inbound Call Center) ต่อมาบริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจไปสู่การจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง (Multichannel Marketing) นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจำหน่ายสินค้าแบบขายปลีกผ่านร้านค้า TV Direct Showcase รวมทั้งจำหน่ายสินค้าแบบขายส่งแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาและจัดเวลาโฆษณาให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริการเสริมให้แก่ลูกค้าของบริษัท จากการขยายการประกอบธุรกิจไปสู่การจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทางดังกล่าว ประกอบกับบริษัทมีการดำเนินการกลยุทธ์การตลาดในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) การคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและมีสินค้าหลากหลายประเภท (2) การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่อลูกค้าที่ชัดเจน (3) การใช้ช่องทางการตลาดทางทีวีหลายระบบ ส่งผลให้บริษัทสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย (4) การศึกษาข้อมูลความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ และนำเสนอขายสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ของลูกค้า (5) การส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว (6) การรับประกันความพึงพอใจในสินค้า ลูกค้ามีสิทธิยกเลิกการซื้อสินค้าภายในเวลา 30 วันนับแต่ได้รับสินค้า (7) การให้ส่วนลดหากลูกค้าซื้อสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด (8) การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Below-the-line) เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่อลูกค้า (9) การบริการหลังการขายและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าต่อเนื่อง การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากการขายและให้บริการ จากจำนวน 901.34 ล้านบาท ในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 956.42 ล้านบาท และ 1,428.92 ล้านบาท ในปี 2552 และปี 2553 ตามลำดับ และมีขาดทุนสุทธิจำนวน (14.45) ล้านบาทในปี 2551 กำไรสุทธิจำนวน 0.30 ล้านบาท และ 34.88 ล้านบาท ในปี 2552 และปี 2553 ตามลำดับ โดยในปี 2551 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน เนื่องจากในปี 2551 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 53.39 อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 และปี 2553 อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 57.04 และร้อยละ 58.49 ตามลำดับ บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับการจัดหาสินค้าและการควบคุมต้นทุนขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management) เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ดูแล การเคลื่อนไหวของสินค้าที่บริษัทจำหน่าย โดยฝ่ายบริหารซัพ

หลายชนมีหน้าที่วางแผนการจัดซื้อสินค้า บริหารจัดการสินค้าคงคลัง และประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน เป็นต้น เพื่อติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า ข้อมูลลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประมวลผลความต้องการสินค้าของลูกค้าและใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม และบริษัทได้วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอขายสินค้า รวมทั้งวางแผนในการเสนอขายสินค้าโดยวิธีการต่างๆ เช่น การเสนอขายในราคาที่มีส่วนลด เป็นต้น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2552 และปี 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 57.04 และร้อยละ 58.49 ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิในปี 2552 และปี 2553 จำนวน 0.30 ล้านบาท และ 34.88 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 862.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 673.22 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 16.83 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 32.03 ล้านบาท สาเหตุสำคัญที่กำไรสุทธิลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 เท่ากับ 415.59 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 259.89 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายโฆษณาที่เพิ่มขึ้น

12.2.2 ผลการดำเนินงาน

รายได้

(ก) รายได้จากการขายและบริการ

บริษัทมีรายได้หลักจากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง โดยในปี 2551 - 2553 มีสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 โครงสร้างรายได้) ดังนี้

- (1) การตลาดทางทีวี คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 40.65 - 45.26 ของรายได้รวม
- (2) การตลาดแบบตรง ผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออก (Outbound Call Center) สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (E-Commerce) และการให้บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์และลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Call Center) คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 24.02 - 32.50 ของรายได้รวม
- (3) การตลาดทั่วไป ได้แก่ การเสนอขายสินค้าและบริการแบบขายปลีกผ่านร้านค้า TV Direct Showcase และการจำหน่ายสินค้าแบบขายส่งแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 15.62 - 23.96 ของรายได้รวม
- (4) การบริการ ได้แก่ รับจ้างผลิตสื่อโฆษณาและจัดหาเวลาโฆษณาให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริการเสริมให้แก่ลูกค้าของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 5.47 - 7.78 ของรายได้รวม
- (5) งานอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 2.13 - 3.03 ของรายได้รวม

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 เท่ากับ 901.34 ล้านบาท 956.42 ล้านบาท และ 1,428.92 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรเติบโตเท่ากับร้อยละ 6.11 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2551 และ 2552 และร้อยละ 49.40 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553

ในปี 2552 รายได้ที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากช่องทางการตลาดต่างๆ ดังนี้

(ก) รายได้จากการตลาดทางทีวี มีจำนวน 434.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่เท่ากับ 368.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 17.84 สาเหตุสำคัญเนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านทางโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก True Visions ช่อง 10 รายการ Shopping Network ตลอด 24 ชั่วโมง ของทุกวัน

(ข) รายได้จากการจากการตลาดแบบตรง มีจำนวน 263.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่เท่ากับ 217.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 20.87 สาเหตุสำคัญเนื่องจาก

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออก (Outbound Call Center) มีจำนวน 217.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่เท่ากับ 216.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 0.88

- การเสนอขายสินค้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์มีรายได้จากการดำเนินการดังกล่าว จำนวน 34.25 ล้านบาท

- รายได้จากการให้บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์และลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Call Center) มีจำนวน 10.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่เท่ากับ 1.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 548.52 เนื่องจากบริษัทเพิ่มจำนวนพนักงาน Call Center ที่ให้บริการด้านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ และบริษัทได้รับมอบหมายงานจากลูกค้าเพื่อให้บริการด้านศูนย์บริการทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้น ทั้งจากลูกค้าประเภทบริษัทประกัน และลูกค้าทั่วไป

ในปี 2553 รายได้ที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขยายตัวของรายได้จากเกือบทุกช่องทางการตลาด และช่องทางการตลาดเดิมได้รับการพัฒนาและขยายอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(ก) รายได้จากการตลาดทางทีวี มีจำนวน 627.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่เท่ากับ 434.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 44.41 เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการเสนอขายสินค้าและบริการผ่านสื่อโทรทัศน์ภาคปกติ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิกเคเบิลทีวี ซึ่งครอบคลุมการออกอากาศทั่วประเทศ โดยในเดือนมกราคม 2553 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม NSS6 ช่อง Shopping Channel ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทเริ่มให้บริการเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภคผ่านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยใช้ชื่อรายการ “ช้อปไทยแลนด์ (Shop Thailand)” ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าทางทีวีต่างๆ ดังนี้

- ผ่านทีวีระบบปกติ (Free TV) โดยบริษัทเช่าเวลาออกอากาศเพื่อนำรายการของบริษัทออกอากาศทางช่อง 3, 5, 7 และโมเดิร์นไนน์

- ผ่านทีวีระบบบอกรับสมาชิก True Visions ช่อง 10 รายการ Shopping Network ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยนำเสนอขายสินค้าแนวตะวันตก

- ผ่านทีวีผ่านดาวเทียม รายการ Shopping Channel ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยนำเสนอขายสินค้าทั่วไป เน้นสินค้าญี่ปุ่น และเกาหลี

- ผ่านเคเบิลทีวี รายการ TV Shop ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยนำเสนอขายสินค้าทั่วไป เน้นสินจีน และได้หวัน
- ผ่านทีวีผ่านดาวเทียม รายการ Shop Thailand ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยนำเสนอขายสินค้าไทยและสินค้าไอทีอุป
- บริษัทเช่าเวลาออกอากาศรายการเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการผ่านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องต่างๆ เป็นครั้งคราว

(ข) รายได้จากการตลาดแบบตรง มีจำนวน 465.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่เท่ากับ 263.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 76.71 สาเหตุสำคัญเนื่องจาก

- การขยายตัวของรายได้จากการขายสินค้าและบริการผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออก (Outbound Call Center) มีจำนวน 363.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่เท่ากับ 217.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 66.84 เนื่องจากบริษัทเพิ่มจำนวนพนักงาน Call Center ที่ให้บริการด้านศูนย์บริการทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 450 คน ณ สิ้นปี 2553

- การขยายตัวของรายได้จากการขายสินค้าและบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ มีจำนวน 54.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่เท่ากับ 34.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 58.31 เนื่องจากบริษัทขยายการขายสินค้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดทำแค็ตตาล็อก (Catalogue) เสนอขายสินค้าเป็นประจำทุกๆ 3 – 4 เดือน การเสนอขายสินค้าผ่านแผ่นพับ โบรชัวร์ ไดเร็กแมล์ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ และโปรโมชั่นต่างๆ เป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และร่วมกับผู้ประกอบการอื่นๆ เช่น ผู้ประกอบการบัตรเครดิตในการเสนอขายสินค้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ขยายตัวเพิ่มขึ้น

- การเสนอขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (E-Commerce) ในช่วงต้นปี 2553 บริษัทได้เสนอขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (E-Commerce) ทั้งเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์อื่นๆ ส่งผลให้มีรายได้จากการเสนอขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ในปี 2553 จำนวน 24.11 ล้านบาท

- รายได้จากการให้บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์และลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Call Center) มีจำนวน 23.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่เท่ากับ 10.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 110.49 เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มจำนวนพนักงาน Call Center ที่ให้บริการด้านศูนย์บริการทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้น และบริษัทได้รับมอบหมายให้บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์จากลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าบริษัท ประกันชีวิต ลูกค้าที่เป็นบริษัทนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันภัย และลูกค้าทั่วไปเพิ่มขึ้น

(ค) รายได้จากการตลาดทั่วไป มีจำนวน 223.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่เท่ากับ 175.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 27.53 สาเหตุสำคัญเนื่องจากการขยายตัวของรายได้จากการขายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกมีจำนวน 182.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่เท่ากับ 118.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 53.54 เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มร้านค้าปลีกจากเป็นจำนวน 59 ร้าน ณ สิ้นปี 2553 จากสิ้นปี 2552 ที่มีร้านค้าดังกล่าวจำนวน 37 ร้าน

นอกจากนี้ รายได้จากการขายและบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดหาสินค้าที่หลากหลาย แปรเปลี่ยนใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม และการผลิตรายการนำเสนอและแนะนำสินค้าด้วยความบันเทิง ทันสมัย และสื่อคุณลักษณะและประโยชน์ใช้สอยของสินค้าครบถ้วน

ในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 โครงสร้างรายได้) ดังนี้

- (1) การตลาดทางทีวี คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 43.18 ของรายได้รวม
- (2) การตลาดแบบตรง ผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออก (Outbound Call Center) สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (E-Commerce และการให้บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์และลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Call Center) คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 32.73 ของรายได้รวม
- (3) การตลาดทั่วไป ได้แก่ การเสนอขายสินค้าและบริการแบบขายปลีกผ่านร้านค้า TV Direct Showcase และการจำหน่ายสินค้าแบบขายส่งแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 17.00 ของรายได้รวม
- (4) การบริการ ได้แก่ รับจ้างผลิตสื่อโฆษณาและจัดหาเวลาโฆษณาให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริการเสริมให้แก่ลูกค้าของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 5.23 ของรายได้รวม
- (5) งานอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 1.69 ของรายได้รวม

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 เท่ากับ 862.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 28.08 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 673.22 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจาก

(ก) รายได้จากการตลาดทางทีวี มีจำนวน 372.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 316.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 18.00 จากการที่การขายสินค้าผ่านช่องทางทีวีเติบโตต่อเนื่อง

(ข) รายได้จากการตลาดแบบตรง มีจำนวน 282.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 196.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 44.01 สาเหตุสำคัญเนื่องจาก

- การขยายตัวของรายได้จากการขายสินค้าและบริการผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออก (Outbound Call Center) มีจำนวน 193.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 154.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 24.90 เนื่องจากบริษัทเพิ่มจำนวนพนักงาน Call Center ที่ให้บริการด้านศูนย์บริการทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 495 คน ณ สิ้นงวดหกเดือนแรกของปี 2554 จาก ณ สิ้นงวดหกเดือนแรกของปี 2553 ที่มีจำนวนพนักงาน Call Center จำนวน 375 คน

- การขยายตัวของรายได้จากการขายสินค้าและบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ มีจำนวน 64.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 23.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 177.42 เนื่องจากบริษัทขยายการขายสินค้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดทำแค็ตตาล็อก (Catalogue) เสนอขายสินค้าเป็นประจำทุกๆ 3 - 4 เดือน การเสนอขายสินค้าผ่านแผ่นพับ โบรชัวร์ ไดเร็คเมลล์ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ และโปรโมชั่นต่างๆ เป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายและรักษา

ความสัมพันธ์กับลูกค้า และร่วมกับผู้ประกอบการอื่นๆ เช่น ผู้ประกอบการบัตรเครดิตในการเสนอขายสินค้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ขยายตัวเพิ่มขึ้น

- การขยายตัวของการเสนอขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (E-Commerce) มีจำนวน 15.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 10.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 47.71

- รายได้จากการให้บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์และลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Call Center) มีจำนวน 9.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 8.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 22.57 เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มจำนวนพนักงาน Call Center ที่ให้บริการด้านศูนย์บริการทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้น และบริษัทได้รับมอบหมายให้บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์จากลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าบริษัทประกันชีวิต ลูกค้าที่เป็นบริษัทนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันภัย และลูกค้าทั่วไปเพิ่มขึ้น

(ค) รายได้จากการตลาดทั่วไป มีจำนวน 146.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 102.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 43.87 สาเหตุสำคัญเนื่องจากการขยายตัวของรายได้จากการขายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกมีจำนวน 120.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 86.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 39.64 และจากการขยายตัวของรายได้จากการขายสินค้าแบบขายส่งมีจำนวน 26.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 12.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 119.15

(ข) รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 เท่ากับ 5.09 ล้านบาท 2.88 ล้านบาท และ 1.75 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้อื่นเกิดจากค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

ในงวดมกราคม – มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจำนวน 1.49 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจำนวน 0.33 ล้านบาท กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.19 ล้านบาท กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 0.02 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 0.95 ล้านบาท รายได้อื่นในงวดมกราคม – มิถุนายน 2554 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 ที่มีรายได้อื่นจำนวน 0.95 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจากจำนวน 0.05 ล้านบาท ในงวดมกราคม – มิถุนายน 2553 เป็นจำนวน 0.33 ล้านบาท ในงวดมกราคม – มิถุนายน 2554 และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 0.23 ล้านบาท ในงวดมกราคม – มิถุนายน 2553 เป็นจำนวน 0.95 ล้านบาท ในงวดมกราคม – มิถุนายน 2554

(ค) รายได้รวม

ในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 906.43 ล้านบาท 959.30 ล้านบาท และ 1,430.67 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการจากการขยายตัวของรายได้จากทุกช่องทางทางการตลาด

ในงวดมกราคม – มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 863.75 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่มีรายได้รวมจำนวน 674.18 ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 จำนวน 420.15 ล้านบาท 410.86 ล้านบาท และ 593.16 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นร้อยละ 46.61 ร้อยละ 42.96 และร้อยละ 41.51 ตามลำดับ โดยสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการ มีสัดส่วนลดลงในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านการควบคุมต้นทุนขายผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

(1) บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management) เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ดูแล การเคลื่อนไหวของสินค้าที่บริษัทจำหน่าย โดยฝ่ายบริหารซัพพลายเชนมีหน้าที่วางแผนการจัดซื้อสินค้า บริหารจัดการสินค้าคงคลัง และประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน เป็นต้น เพื่อติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า ข้อมูลลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประมวลผลความต้องการสินค้าของลูกค้าและใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการคำนึงถึงปริมาณการสั่งซื้อสินค้าในจำนวนมากพอที่จะได้รับอัตราส่วนลดในระดับสูงสุดจากผู้จำหน่าย

(2) บริษัทมีนโยบายสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้จำหน่ายโดยตรงให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ราคาที่สามารถสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนให้กับบริษัท และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง

(3) บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดซื้อสินค้า และการจัดหาแหล่งสินค้าที่มีต้นทุนในการผลิตที่สามารถสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขันให้กับบริษัท

(4) บริษัทให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในระบบการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมปริมาณสินค้าให้มีระดับที่เหมาะสมที่จะไม่ทำให้เกิดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ และต้นทุนด้านการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่สูง โดยฝ่ายบริหารซัพพลายเชน ทำหน้าที่ติดตามดูแลการเคลื่อนไหวของสินค้าที่บริษัทจำหน่าย และบริษัทได้เช่าอาคารคลังสินค้าเพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้าของบริษัท ตั้งอยู่ที่เลขที่ 222 หมู่ 17 ถนนสามวา แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บสินค้าขนาด 1,920 ตารางเมตร โดยบริษัททำสัญญากับบริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด เพื่อเช่าอาคารคลังสินค้าจากบริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด และให้บริษัทดังกล่าวบริหารจัดการสินค้าคงคลัง อายุสัญญา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และได้มีการต่ออายุสัญญาดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 5.4 สัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ) โดยบริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด จะให้บริการตรวจรับสินค้าคงคลัง บริหารจัดการสินค้าคงคลัง นำสินค้าคงคลังออกจากคลังสินค้าเพื่อที่จะจัดส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งของบริษัท

(5) บริษัทนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Oracle มาใช้ในการเก็บข้อมูลทางบัญชี ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในด้านการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทจากผู้จำหน่าย การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ข้อมูลสินค้าคงเหลือ เป็นต้น ซึ่งช่วยในการเก็บรวบรวมการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ ทำให้บริษัททราบสถานะของสินค้าคงเหลือในระยะเวลาต่างๆ และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในงวดมกราคม – มิถุนายน 2554 ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 351.10 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วน ต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นร้อยละ 40.72 หรือมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 59.28 เปรียบเทียบกับในงวดมกราคม – มิถุนายน 2553 ที่มีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 280.22 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นร้อยละ 41.62 หรือมีอัตรา กำไรขั้นต้นร้อยละ 58.38

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 จำนวน 388.90 ล้านบาท 438.59 ล้านบาท และ 606.39 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 42.90 ร้อยละ 45.72 และร้อยละ 42.39 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการโฆษณา สินค้า และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสื่อโฆษณาสินค้า เช่น การเช่าเวลาสื่อโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อทีวี โดย ค่าใช้จ่ายในขายที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเช่าเวลาสื่อโฆษณา ค่าผลิตภาพยนตร์โฆษณา ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าสื่อโฆษณา โดยตรงอื่น ค่าตัวนักแสดง เป็นต้น

ในงวดมกราคม – มิถุนายน 2554 ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 415.59 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วน ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 48.12 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่มีค่าใช้จ่าย ในการขายจำนวน 259.89 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 38.55

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นสาเหตุสำคัญเนื่องจาก

- ค่าเช่าเวลาสื่อโฆษณาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทได้เช่าสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายการ โฆษณาทางทีวี
- ค่าผลิตภาพยนตร์โฆษณาปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาแนะนำสินค้า ของบริษัทที่มีสินค้าที่จัดจำหน่ายมากขึ้น
- ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้มีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดงานแนะนำสินค้าเพื่อส่งเสริม การขายเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 จำนวน 105.59 ล้านบาท 95.66 ล้านบาท และ 167.99 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 11.65 ร้อยละ 9.97 และร้อยละ 11.74 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญ ได้แก่ เงินเดือน ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าบริหารจัดการคลังสินค้า ค่าจัดส่ง-สายส่ง ค่านายหน้า ค่า สาธารณูปโภค เป็นต้น

เปรียบเทียบระหว่างปี 2551 และ 2552 พบว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากจำนวน 105.59 ล้านบาท ในปี 2551 เป็นจำนวน 95.66 ล้านบาท ในปี 2552 สาเหตุสำคัญเนื่องจาก

- บริษัทได้เปลี่ยนคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง จากเดิมทำสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ากับบริษัท เค แอล ซี โลจิสติก จำกัด เป็นทำสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ากับบริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งสามารถลดค่าเช่าอาคารคลังสินค้าและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

- บริษัทได้ปรับเปลี่ยนการขนส่งสินค้าไปยังจุดกระจายสินค้า จากเดิมใช้บริการของบริษัท เค แอล ซี โลจิสติก จำกัด เป็นบริษัทดำเนินการเอง ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย

เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553 พบว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากจำนวน 95.66 ล้านบาท ในปี 2552 เป็นจำนวน 167.97 ล้านบาท ในปี 2553 สาเหตุสำคัญเนื่องจาก

- บริษัทได้เพิ่มจำนวนผู้บริหารและพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ จึงมีค่าใช้จ่ายในด้านเงินเดือน และโบนัสเพิ่มขึ้น จำนวนประมาณ 20 ล้านบาท

- ค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท

- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในด้านค่าเช่าวงจรรวมคอมพิวเตอร์จำนวนประมาณ 2 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาต่างๆ จำนวนประมาณ 6 ล้านบาท

ในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการ) จำนวน 65.36 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 7.57 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการ) จำนวน 85.30 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 12.65 สาเหตุสำคัญที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 เนื่องจากในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลดลง (กลับรายการ) จำนวน 2.49 ล้านบาท เปรียบเทียบกับในงวดมกราคม - มิถุนายน 2553 ที่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 24.29 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 จากงบการเงินรวม จำนวน 0.66 ล้านบาท ดังนี้

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิ.ย. 2554	30 มิ.ย. 2553	30 มิ.ย. 2554	30 มิ.ย. 2553
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย				
- บริษัท ทีวีดี อินเทอร์เน็ต จำกัด	(233,735)	237,053	(5,233,035)	237,053
(ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทย่อย				
- บริษัท ทีวีดี อินเทอร์เน็ต จำกัด	(225,363)	-	-	-
- บริษัท ทีวีใดเร็ค อินโดไชน่า จำกัด	(202,536)	-	-	-
	(661,634)	237,053	(5,233,035)	237,053

รายละเอียดตามข้อ 12.2.3 ฐานะทางการเงิน ในหัวข้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 จำนวน 6.22 ล้านบาท 8.17 ล้านบาท และ 5.76 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 0.69 ร้อยละ 0.85 และร้อยละ 0.40 ตามลำดับ โดยต้นทุนทางการเงินดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยเงินกู้ยืมเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจะอยู่ในรูปเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และทรัสต์รีซีท ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2551 สิ้นปี 2552 และสิ้นปี 2553 จำนวน 78.24 ล้านบาท 95.04 ล้านบาท และ 98.36 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นปี 2551 สิ้นปี 2552 และสิ้นปี 2553 จำนวน 0.09 ล้านบาท 6.00 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท ตามลำดับ และเงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) ณ สิ้นปี 2551 สิ้นปี 2552 และสิ้นปี 2553 จำนวน 29.20 ล้านบาท 22.00 ล้านบาท และ 7.60 ล้านบาท ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีจำนวนการกู้ยืมเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า และเก็บสต็อกสินค้าคงคลัง ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงเนื่องจากบริษัทชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและไม่ได้มีการกู้ยืมเพิ่ม

ต้นทุนทางการเงินในปี 2552 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจำนวน 6.22 ล้านบาท ในปี 2551 เป็นจำนวน 8.17 ล้านบาท ในปี 2552 สาเหตุสำคัญจากจำนวนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลงเหลือจำนวน 5.76 ล้านบาท ในปี 2553

ในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 5.01 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 0.58 โดยต้นทุนทางการเงินดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจะอยู่ในรูปเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และทรัสต์รีซีท ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำนวน 25.20 ล้านบาท 73.75 ล้านบาท และ 79.94 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำนวน 1.77 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 จำนวน 5.01 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 ที่มีจำนวน 3.02 ล้านบาท สาเหตุสำคัญจากจำนวนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 จำนวน 2,080.00 บาท 19,165.77 บาท และ 25,549.16 บาท ตามลำดับ สืบเนื่องจากในปี 2549 บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท ไทยแวนเซอร์วิส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 15 คิดเป็นเงินลงทุนตามราคาหุ้นจำนวน 150,000 บาท โดยบริษัท ไทยแวนเซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการระบบโครงข่ายการส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด และบัตรสมาชิกการ์ด และบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 จำนวน 2,080.00 บาท 19,165.77 บาท และ 25,549.16 บาท ตามลำดับ ต่อมาในเดือนกันยายน 2553 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวทั้งจำนวน

ในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1.25 ล้านบาท ซึ่งจากการที่บริษัทย่อย คือ บริษัท ทีวี ใดเร็ค อินโดไชน่า จำกัด ได้เข้าลงทุนใน TV Direct (Malaysia) Sdn. Bhd,



ในสัดส่วนร้อยละ 38 ซึ่งเป็นเงินลงทุนตามราคาทุนจำนวน 1.90 ล้านบาท และเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำนวน 0.65 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 เท่ากับ 481.18 ล้านบาท 545.56 ล้านบาท และ 835.76 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 53.39 ร้อยละ 57.04 และร้อยละ 58.49 ตามลำดับ กำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย และการบริหารจัดการต้นทุนขายให้อยู่ในระดับที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย โดยสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 เท่ากับร้อยละ 46.61 ร้อยละ 42.96 และร้อยละ 41.51 ตามลำดับ สาเหตุสำคัญจากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการวางแผนการจัดซื้อสินค้า จัดหาแหล่งสินค้าที่มีต้นทุนในการผลิตที่สามารถสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง

กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยจำแนกตามส่วนงานต่างๆ ในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 ดังนี้

(1) ส่วนงานการตลาดทางทีวี

	2551		2552		2553	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	368.46		434.18		627.00	
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(131.53)		(153.31)		(217.38)	
กำไรขั้นต้น	236.93	64.30	280.87	64.69	409.62	65.33

(2) ส่วนงานการตลาดแบบตรง

	2551		2552		2553	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	217.72		263.14		465.00	
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(94.50)		(95.44)		(181.72)	
กำไรขั้นต้น	123.22	56.60	167.70	63.73	283.28	60.92

(3) ส่วนงานการตลาดทั่วไป

	2551		2552		2553	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	217.20		175.17		223.40	
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(119.71)		(87.65)		(96.31)	
กำไรขั้นต้น	97.49	44.88	87.52	49.96	127.09	56.89



(4) ส่วนงานบริการ

	2551		2552		2553	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	70.49		63.46		78.27	
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(67.21)		(59.61)		(73.98)	
กำไรขั้นต้น	3.28	4.65	3.85	6.07	4.28	5.47

(5) ส่วนงานอื่นๆ

	2551		2552		2553	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27.47		20.46		35.24	
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(7.20)		(14.85)		(23.77)	
กำไรขั้นต้น	20.27	73.39	5.61	27.43	11.47	32.56

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 เท่ากับ 511.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 59.28 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 393.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 58.38

กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยจำแนกตามส่วนงานต่างๆ ในงวดมกราคม - มิถุนายน 2553 และในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 ดังนี้

(1) ส่วนงานการตลาดทางทีวี

	ม.ค. - มิ.ย. 2553		ม.ค. - มิ.ย. 2554	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	316.07		372.97	
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(110.91)		(131.17)	
กำไรขั้นต้น	205.16	64.91	241.80	64.83

(2) ส่วนงานการตลาดแบบตรง

	ม.ค. - มิ.ย. 2553		ม.ค. - มิ.ย. 2554	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	196.28		282.68	
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(77.50)		(116.34)	
กำไรขั้นต้น	118.78	60.52	166.34	58.84

(3) ส่วนงานการตลาดทั่วไป

	ม.ค. - มิ.ย. 2553		ม.ค. - มิ.ย. 2554	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	102.04		146.80	
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(44.32)		(63.46)	
กำไรขั้นต้น	57.72	56.57	83.34	56.77

(4) ส่วนงานบริการ

	ม.ค. - มิ.ย. 2553		ม.ค. - มิ.ย. 2554	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	42.45		45.19	
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(42.06)		(34.41)	
กำไรขั้นต้น	0.39	0.92	10.78	23.85

(5) ส่วนงานอื่นๆ

	ม.ค. - มิ.ย. 2553		ม.ค. - มิ.ย. 2554	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	16.37		14.62	
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(5.44)		(5.72)	
กำไรขั้นต้น	10.93	66.77	8.90	60.87

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2551 จำนวน (14.45) ล้านบาท กำไรสุทธิ จำนวน 0.30 ล้านบาท และ 34.88 ล้านบาท ในปี 2552 และปี 2553 ตามลำดับ โดยในปี 2551 มีผลการดำเนินงานขาดทุน สาเหตุสำคัญเนื่องจากในปี 2551 มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 53.39 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2552 และปี 2553 นอกจากนี้ ในปี 2551 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 105.59 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2552 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 95.66 ล้านบาท สาเหตุสำคัญที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2551 มีจำนวนสูงเนื่องจากค่าเช่าอาคารคลังสินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และค่าขนส่งสินค้ามีจำนวนสูง นอกจากนี้ ในปี 2551 มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 6.22 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2551 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน (14.45) ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับการจัดหาสินค้าและการควบคุมต้นทุนขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management) เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ดูแล การเคลื่อนไหวของสินค้าที่บริษัทจำหน่าย โดยฝ่ายบริหารซัพพลายเชนมีหน้าที่วางแผนการจัดซื้อสินค้า บริหารจัดการสินค้าคงคลัง และประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน เป็นต้น เพื่อติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า ข้อมูลลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประมวลผลความต้องการสินค้าของลูกค้าและใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม และบริษัทได้วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอขายสินค้าต่างๆ รวมทั้งวางแผนในการเสนอขายสินค้าโดยวิธีการต่างๆ เช่น การเสนอขายในราคาที่มีส่วนลด เป็นต้น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2552 และปี 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 57.04 และร้อยละ 58.49 ตามลำดับ ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2552 และปี 2553 จำนวน 0.30 ล้านบาท และ 34.88 ล้านบาท ตามลำดับ

อัตรากำไรสุทธิในปี 2551 ติดลบร้อยละ (1.59) และอัตรากำไรสุทธิปี 2552 และปี 2553 เท่ากับร้อยละ 0.03 และร้อยละ 2.44 ตามลำดับ

ในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 16.83 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 32.03 ล้านบาท สาเหตุสำคัญที่กำไรสุทธิปรับตัวลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 เท่ากับ 415.59 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 259.89 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายโฆษณาที่เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2551 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ติดลบร้อยละ (8.41) สาเหตุเนื่องจากในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน (14.45) ล้านบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2552 และปี 2553 และค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2551 ที่อยู่ในระดับสูงกว่าปี 2552

ในปี 2552 และปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 0.16 และร้อยละ 18.26 ตามลำดับ เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น โดยในปี 2552 และปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 0.30 ล้านบาท และ 34.88 ล้านบาท ตามลำดับ และในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 16.09

12.2.3 ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำนวน 477.34 ล้านบาท 438.43 ล้านบาท 513.93 ล้านบาท และ 610.98 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดของสินทรัพย์ ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 11.16 ล้านบาท 18.26 ล้านบาท และ 29.83 ล้านบาท ตามลำดับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 18.76 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 116.51 ล้านบาท 49.70 ล้านบาท และ 28.89 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้การขายสินค้าของบริษัทลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ชำระเงินเมื่อส่งมอบสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีลูกหนี้การค้าจำนวนหนึ่งเนื่องจากเป็นการขายส่งให้ลูกค้าประเภท



ห้างสรรพสินค้า Modern Trade ร้านขายยา และลูกค้าบริษัทต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้เครดิตเทอมในการชำระค่าสินค้าประมาณ 30 - 90 วัน โดยบริษัทมีนโยบายที่ให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าในระยะเวลาที่เร็วขึ้นส่งผลให้ลูกหนี้การค้าลดลงในช่วงระยะที่ผ่านมา ลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีทั้งลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง และลูกหนี้การค้ากิจการอื่น รายละเอียดดังนี้

	ณ 31 ธ.ค. 2551		ณ 31 ธ.ค. 2552		ณ 31 ธ.ค. 2553	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง						
- ภายในกำหนดเวลาชำระหนี้	1.98	80.82	6.74	48.49	0.00	n.a.
- เกินกว่ากำหนดเวลาชำระหนี้						
1 - 30 วัน	0.00	0.00	1.09	7.84	0.00	n.a.
31 - 60 วัน	0.00	0.00	0.06	0.43	0.00	n.a.
61 - 90 วัน	0.00	0.00	0.17	1.22	0.00	n.a.
91 - 180 วัน	0.00	0.00	0.14	1.01	0.00	n.a.
181 - 365 วัน	0.00	0.00	0.01	0.07	0.00	n.a.
มากกว่า 1 ปี	0.47	19.18	8.03	57.77	0.38	n.a.
รวม	2.45	100.00	16.24	116.83	0.38	n.a.
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	(2.43)	(17.48)	(0.38)	n.a.
คงเหลือ	2.45	100.00	13.81	99.35	0.00	n.a.
เช็ครับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.09	0.65	0.00	n.a.
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ	2.45	100.00	13.90	100.00	0.00	n.a.
2. ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น						
- ภายในกำหนดเวลาชำระหนี้	27.51	24.12	13.54	37.83	13.20	45.69
- เกินกว่ากำหนดเวลาชำระหนี้						
1 - 30 วัน	39.75	34.85	10.23	28.58	3.88	13.43
31 - 60 วัน	10.52	9.22	0.82	2.29	0.66	2.29
61 - 90 วัน	3.05	2.68	2.52	7.04	0.82	2.84
91 - 180 วัน	3.99	3.50	1.34	3.75	2.61	9.03
181 - 365 วัน	16.37	14.35	2.41	6.74	5.44	18.83
มากกว่า 1 ปี	18.75	16.44	20.58	57.50	11.88	41.12
รวม	119.94	105.16	51.44	143.73	38.49	133.23
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10.32)	(9.05)	(18.53)	(51.78)	(14.87)	(51.47)
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	0.00	0.00	(0.24)	(0.67)	0.00	0.00
คงเหลือ	109.62	96.11	32.67	91.28	23.62	81.76
เช็ครับล่วงหน้า	4.44	3.89	3.12	8.72	5.27	18.24
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น - สุทธิ	114.06	100.00	35.79	100.00	28.89	100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 16.24 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ (1) บริษัท เวลเกต ดิสทริบิวชั่น จำกัด จำนวน 12.72 ล้านบาท (2) บริษัท ทีบีเอ็ม โซลูชั่น จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เรสพอนซ์ ทีวี จำกัด) จำนวน 2.02 ล้าน

บาท (3) บริษัท ทราก้อน หลุยส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จำนวน 1.08 ล้านบาท (4) บริษัท พัทยาเหนือ พลาซ่า จำกัด จำนวน 0.41 ล้านบาท (5) บริษัท ไทคิง เทรดิง จำกัด จำนวน 0.01 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้เป็นจำนวนรวม 2.43 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าบริษัท ทีบีเอ็ม โซลูชั่น จำกัด จำนวน 2.02 ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าบริษัท พัทยาเหนือ พลาซ่า จำกัด จำนวน 0.41 ล้านบาท

ต่อมาในปี 2553 บริษัทได้รับชำระหนี้จากบริษัท ไทคิง เทรดิง จำกัด และบริษัท ทราก้อน หลุยส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด นอกจากนั้น บริษัท เวลเกท ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้ประนอมหนี้โดยชำระเงินบางส่วน ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนจากการประนอมหนี้จำนวนเงินรวม 8.65 ล้านบาท และบริษัทได้ตัดลูกหนี้การค้าของบริษัท ทีบีเอ็ม โซลูชั่น จำกัด จำนวน 2.02 ล้านบาท เป็นหนี้สูญ (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 11 รายการระหว่างกัน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 0.38 ล้านบาท คือ ลูกหนี้การค้าของบริษัท พัทยาเหนือ พลาซ่า จำกัด ซึ่งบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 11 รายการระหว่างกัน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 119.94 ล้านบาท 51.44 ล้านบาท และ 38.49 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำนวน 10.32 ล้านบาท 18.53 ล้านบาท และ 14.87 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทได้ตัดบัญชีลูกหนี้การค้ากิจการอื่นเป็นหนี้สูญจำนวน 13.69 ล้านบาท ซึ่งหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก่อนปี 2552 และบริษัทได้ติดตามทวงถามหนี้มาโดยตลอดและไม่สามารถดำเนินการเก็บหนี้ได้แล้ว

ด้านนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการพิจารณาลูกหนี้เป็นรายๆ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 116.51 ล้านบาท 49.70 ล้านบาท และ 28.89 ล้านบาท ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าลูกหนี้การค้า – สุทธิ มีจำนวนลดลงแม้ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดเก็บหนี้ และกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ให้ลดลง โดยอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 เท่ากับ 8.28 เท่า 9.48 เท่า และ 24.84 เท่า ตามลำดับ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 43 วัน 38 วัน และ 14 วัน ตามลำดับ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ลูกหนี้การค้า – สุทธิ มีจำนวน 45.91 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น – สุทธิ จำนวน 42.51 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ จำนวน 3.40 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

(ก) ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น

(หน่วย : ล้านบาท)	30 มิ.ย. 2554
ลูกหนี้การค้า	53.94
ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ	5.92
เช็ครับล่วงหน้า	1.73

(หน่วย : ล้านบาท)	30 มิ.ย. 2554
รวม	61.59
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	
- ลูกหนี้การค้า	(13.16)
- ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ	(5.92)
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น - สุทธิ	42.51

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	30 มิ.ย. 2554
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	20.09
เกินกว่ากำหนดเวลาชำระหนี้	
1 – 30 วัน	5.62
31 – 60 วัน	4.29
61 – 90 วัน	2.10
91 – 180 วัน	4.79
181 – 365 วัน	5.59
มากกว่า 365 วัน	11.46
รวม	53.94

(ข) ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 11 รายการระหว่างกัน)

(หน่วย : ล้านบาท)	30 มิ.ย. 2554
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
- TV Direct (Malaysia) Sdn. Bhd.	3.18
- Direct Response Television Co., Ltd.	0.22
- บริษัท พัทยาเหนือ พลาซ่า จำกัด	0.38
รวม	3.78
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	
- ลูกหนี้การค้าบริษัท พัทยาเหนือ พลาซ่า จำกัด	(0.38)
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	3.40

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 0.40 ล้านบาท 0.40 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีการทำสัญญา คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลงร่วมกันร้อยละ 2.5 ต่อปี และไม่มีหลักประกันหนี้สิน โดยบริษัทได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในเดือนกันยายน 2553 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 11 รายการระหว่างกัน)

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 11.53 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่บริษัท ทีวีไดเรค อินโดไชน่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น

(รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 1.4.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัท ทีวีไดเรค อินโดไชน่า จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่น) ดังนี้

ลำดับ	ผู้กู้	สัญญาลงวันที่	วงเงิน (บาท)	ยอดคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2554 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วันครบกำหนด
1	TI Vi Truc Tiep Co., Ltd.	19 พ.ค. 2553 19 เม.ย. 2553	5,000,000 2,600,000	5,043,390	7.00	เมื่อทวงถาม
2	Ms. Suraiya Binti Mohd Yasin	13 ก.ค. 2553 24 ม.ค. 2554	810,650 539,350	1,350,000	8.00	เมื่อทวงถาม
3	Ms. Suraiya Binti Mohd Yasin	13 ก.ค. 2553 24 ม.ค. 2554	150,000 100,000	250,000	-	เมื่อทวงถาม
4.	นายคมศร จารุศิริ	22 ก.ค. 2553	1,784,200	1,784,200	-	
5	TV Direct Lao Co., Ltd.	8 เม.ย. 2554	3,100,000	3,100,000	8.00	เมื่อทวงถาม
	รวม			11,527,590		

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 0.00 ล้านบาท 0.20 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทย่อยให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่คิดดอกเบี้ย และไม่มีหลักประกันหนี้สิน โดยบริษัทย่อยได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในเดือนพฤษภาคม 2553 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 11 รายการระหว่างกัน)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย คือ บริษัท ทีวีไดเรค อินโดไชน่า จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 20.90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 2.56 ล้านบาท จากการที่บริษัทย่อย คือ บริษัท ทีวีไดเรค อินโดไชน่า จำกัด ให้กู้ยืมแก่ TV Direct (Malaysia) Sdn. Bhd. จำนวนรวม 2,565,697 บาท ประกอบด้วย (1) เงินให้กู้ยืม จำนวน 1,900,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ TV Direct (Malaysia) Sdn. Bhd. (2) เงินให้กู้ยืมจำนวน 665,697 บาท เพื่อใช้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ TV Direct (Malaysia) Sdn. Bhd. (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 11 รายการระหว่างกัน)

- สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 145.58 ล้านบาท 160.14 ล้านบาท และ 247.77 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดดังนี้



	ณ 31 ธ.ค. 2551		ณ 31 ธ.ค. 2552		ณ 31 ธ.ค. 2553	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินค้าสำเร็จรูป	136.08	93.47	156.07	97.46	229.79	92.74
สินค้าระหว่างทาง	9.35	6.42	4.00	2.50	23.58	9.52
วัสดุสิ้นเปลือง	2.15	1.48	2.39	1.49	3.13	1.26
รวม	147.58	101.37	162.46	101.45	256.50	103.52
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(2.00)	(1.37)	(2.32)	(1.45)	(8.73)	(3.52)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	145.58	100.00	160.14	100.00	247.77	100.00

สินค้าคงเหลือของบริษัทที่สำคัญคือสินค้าสำเร็จรูปที่เก็บสต็อกไว้เพื่อใช้ในการจำหน่าย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น จึงต้องวางแผนการจัดเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการสินค้าที่หลากหลายรวมทั้งครอบคลุมสินค้าทุกรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำให้ต้องมีปริมาณสินค้าคงเหลืออยู่ในระดับสูง โดยบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายฝ่ายบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management) เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ดูแล การเคลื่อนไหวของสินค้าที่บริษัทจำหน่าย โดยฝ่ายบริหารซัพพลายเชนมีหน้าที่วางแผนการจัดซื้อสินค้า บริหารจัดการสินค้าคงคลัง และประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน เป็นต้น เพื่อติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า ข้อมูลลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประมวลผลความต้องการสินค้าของลูกค้าและใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 101 วัน 128 วัน และ 117 วัน ตามลำดับ โดยในปี 2553 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจากปี 2552 สาเหตุสำคัญเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการบริหารสต็อกสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้วยวิธีการคัดเลือกรายการสินค้าที่มียอดเคลื่อนไหวสูงเข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้น และนำสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเข้ามาทำการตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งลดจำนวนรายการสินค้าที่จำหน่ายช้าลง

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจำนวน 2 ล้านบาท 2.32 ล้านบาท และ 8.73 ล้านบาท โดยนโยบายการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง พิจารณาจากอายุของสินค้า และอัตราการหมุนของสินค้า หากอัตราการหมุนของสินค้ามากกว่า 1.5 ปี บริษัทจะตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงร้อยละ 50

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 277.43 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	31 มี. ค. 2554
สินค้าสำเร็จรูป	258.98
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า - สินค้าสำเร็จรูป	(9.30)
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ - สินค้าสำเร็จรูป	(0.12)
รวม	249.56
วัสดุสิ้นเปลือง	2.60
สินค้าระหว่างทาง	25.27
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	277.43

ในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 125 วัน

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 23.14 ล้านบาท 26.72 ล้านบาท และ 14.77 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดดังนี้

	ณ 31 ธ.ค. 2551		ณ 31 ธ.ค. 2552		ณ 31 ธ.ค. 2553	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้อื่น	3.99	17.24	8.78	32.86	5.39	36.49
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน	1.64	7.09	1.12	4.19	0.25	1.69
ภาษีขายจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	2.57	9.62	2.00	13.54
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	3.14	13.57	2.65	9.92	1.94	13.13
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	3.97	17.16	5.31	19.87	3.84	26.00
เงินทดรองจ่าย	1.86	8.04	0.12	0.45	2.47	16.72
ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ	7.68	33.19	7.24	27.09	6.34	42.93
อื่นๆ	4.18	18.06	0.78	2.92	2.81	19.03
รวม	26.46	114.35	28.57	106.92	25.04	169.53
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3.32)	(14.35)	(1.85)	(6.92)	(10.27)	(69.53)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	23.14	100.00	26.72	100.00	14.77	100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ลูกหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มีจำนวน 6.34 ล้านบาท 5.39 ล้านบาท และ 3.84 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2553 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไว้จำนวน 10.27 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ยังค้างการให้บริการจำนวน 6.34 ล้านบาท และ ลูกหนี้อื่นจำนวน 3.93 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำนวน 15.20 ล้านบาท ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 4.15 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกจำนวน 11.05 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	30 มิ.ย. 2554
ลูกหนี้อื่น	4.45
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น	(3.34)
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1.11
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6.04
เงินทดรองจ่าย	1.57
ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สิน	0.15
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.44
อื่นๆ	1.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	11.05



• เงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ เงินลงทุนในบริษัท ทีวีดี อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจขายส่งเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนชำระแล้ว 5 ล้านบาท บริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คิดเป็นเงินลงทุนตามราคาทุนจำนวน 15.42 ล้านบาท โดยเป็นผลสืบเนื่องจากที่บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทต่างๆ ไปในปี 2548 เป็นจำนวนเงินรวม 47.30 ล้านบาท และได้มีการเจรจาและกำหนดแผนที่บริษัทจะได้รับชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยส่วนหนึ่งจำนวน 15.42 ล้านบาท บริษัทได้ชำระคืนเป็นเงินลงทุนในบริษัท ทีวีดี อินเทอร์เน็ต จำกัด ที่บริษัทได้เคยจำหน่ายไปในปี 2548 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวมีราคาตามบัญชี เท่ากับ 13.97 ล้านบาท 13.97 ล้านบาท และ 10.46 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 2551	ณ 31 ธ.ค. 2552	ณ 31 ธ.ค. 2553
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน	15.42	15.42	15.42
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(1.45)	(1.45)	(4.96)
ราคาตามบัญชี	13.97	13.97	10.46

บริษัทย่อยดังกล่าวหยุดประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2551 และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 0.10 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) เงินลงทุนในบริษัท ทีวีไดเรค อินโดไชน่า จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุน (Holding) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนชำระแล้ว 1 ล้านบาท บริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.98 คิดเป็นเงินลงทุนตามราคาทุนจำนวน 0.10 ล้านบาท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ด้วยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวจำนวน 9,998 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 0.10 ล้านบาท

(2) เงินลงทุนใน Direct Response Television Co., Ltd. (บริษัทย่อยโดยอ้อม) ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการในกัมพูชา ผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง (Multichannel Marketing) โดยในระยะแรกจะจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านโทรทัศน์ภาคปกติ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เคเบิลทีวี โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2554 ทุนชำระแล้ว 20 ล้านเรียลกัมพูชา (ประมาณ 150,000 บาท) บริษัท ทีวีไดเรค อินโดไชน่า จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	30 มิ.ย. 2554
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด	10.46
ลงทุนเพิ่มในบริษัท ทีวีไดเรค อินโดไชน่า จำกัด	0.10
เงินรับจากการคืนทุน (จากย่อยรายบริษัท ทีวีดี อินเทอร์เน็ต จำกัด)	(5.00)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยรายบริษัท ทีวีดี อินเทอร์เน็ต จำกัด)	(5.23)
โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยรอรับคืน (จากการที่บริษัทย่อยรายบริษัท ทีวีดี อินเทอร์เน็ต จำกัด จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 30 มี. ค. 2554)	
- ราคาทุน	(10.42)



(หน่วย : ล้านบาท)	30 มิ.ย. 2554
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	10.19
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด	0.10

● เงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ เงินลงทุนในบริษัท ไทยแวน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการระบบโครงข่ายการส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเงินสด บริษัทร่วมดังกล่าวมีทุนชำระแล้ว 1 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 คิดเป็นเงินลงทุนตามราคาทุนจำนวน 0.15 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 0.14 ล้านบาท และ 0.12 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 15 เป็นจำนวนเงินรวม 0.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จากการที่บริษัทย่อย คือ บริษัท ทีวีไดเร็ก อินโดไชน่า จำกัด ได้เข้าลงทุนใน TV Direct (Malaysia) Sdn. Bhd. ในสัดส่วนร้อยละ 38 ซึ่งเป็นเงินลงทุนตามราคาทุนจำนวน 1.90 ล้านบาท และเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำนวน 0.65 ล้านบาท

● ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 138.95 ล้านบาท 121.43 ล้านบาท และ 139.89 ล้านบาท ตามลำดับ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ สิ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำนวน 18.46 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากในปี 2553 บริษัทซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นจำนวน 4 แปลง พื้นที่รวม 3 งาน 68.8 ตารางวา เป็นจำนวนเงินรวม 11.18 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารสตูดิโอ ลงทุนเพิ่มในเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 26.43 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารจำนวน 1.64 ล้านบาท ลงทุนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1.95 ล้านบาท และมีงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน 14.20 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ จำนวน 139.89 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน จำนวน 67.78 ล้านบาท (2) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร จำนวน 24.35 ล้านบาท (3) เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 37.44 ล้านบาท (4) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4.18 ล้านบาท (5) ยานพาหนะ จำนวน 3.69 ล้านบาท (7) งานระหว่างก่อสร้าง จำนวน 2.45 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินที่ดิน โดยประเมินที่ดินโฉนดเลขที่ 1829, 209763, 24156 และ 55643 ซึ่งมีราคาประเมินรวม 48,930,000 บาท ผู้ประเมินคือ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ราคาประเมินที่ดินดังกล่าวมีส่วนเกินจากการตีราคาที่ดินจำนวน 29,114,690 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินที่ดินโฉนดเลขที่ 1829, 209763, 24156, 55643, 1391 และ 135253 ซึ่งมีราคาประเมินรวม 57,190,000 บาท ผู้ประเมินคือ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ราคาประเมินที่ดินดังกล่าวมีส่วนเกินจากการตีราคาที่ดินจำนวน 31,645,490 บาท และส่วนลดจากการประเมินที่ดินจำนวน 500,000 บาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 151.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 จำนวน 11.59 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 บริษัทซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นจำนวน 2 แปลง พื้นที่รวม 88 ตารางวา เป็นจำนวนเงินรวม 6.60 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ จำนวน 151.48 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน จำนวน 74.38 ล้านบาท (2) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร จำนวน 22.51 ล้านบาท (3) เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 40.18 ล้านบาท (4) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4.22 ล้านบาท (5) ยานพาหนะ จำนวน 2.99 ล้านบาท (6) งานระหว่างก่อสร้าง จำนวน 7.20 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 14.67 ล้านบาท 17.03 ล้านบาท และ 18.90 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ณ สิ้นปี 2553 ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 14.53 ล้านบาท และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้งจำนวน 4.37 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ เท่ากับ 19.41 ล้านบาท ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

- สิทธิการเช่า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 2.01 ล้านบาท 2.21 ล้านบาท 1.69 ล้านบาท และ 1.43 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์อายุ 5 ปี เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการร้านค้าปลีก "TV Direct Showcase" สาขาพัทธยาเหนือ และใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าร่วมด้วย

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 14.76 ล้านบาท 12.61 ล้านบาท 13.44 ล้านบาท และ 22.60 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่สำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 คือเงินประกันการเช่า จำนวน 15.02 ล้านบาท และเงินประกันอื่น จำนวน 6.34 ล้านบาท

สภาพคล่อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ในปี 2551 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานเท่ากับ 31.49 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ เท่ากับ (80.12) ล้านบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ซึ่งในการประกอบธุรกิจของบริษัทจะต้องจัดเก็บสินค้าคงเหลือไว้ในจำนวนที่มากพอเพื่อรองรับการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง

ในปี 2552 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานเท่ากับ 69.14 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เท่ากับ 20.77 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากลูกหนี้การค้าลดลง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าในระยะเวลาที่เร็วขึ้น

ในปี 2553 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานเท่ากับ 135.73 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงเหลือ เท่ากับ 87.93 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทสต็อกสินค้าไว้เพื่อใช้ในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น

ในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน เท่ากับ 45.25 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ เท่ากับ (18.96) ล้านบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 31.19 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 12.83 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 8.91 ล้านบาท และเงินมัดจำค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 5.25 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2551 เท่ากับ 32.36 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 30.52 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2552 เท่ากับ 16.84 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 10.78 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2553 เท่ากับ 43.34 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 43.10 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งจำนวน 11.18 ล้านบาท เป็นการซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ และอาคารสตูดิโอแห่งที่สอง

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 เท่ากับ 46.67 ล้านบาท ที่สำคัญได้แก่ ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 20.75 ล้านบาท เงินฝากสถาบันการเงินติดภาวะค่าประกันเพิ่มขึ้น 20.03 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2551 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 96.13 ล้านบาท โดยเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 72.30 ล้านบาท เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 46.80 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 48.46 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5.89 ล้านบาท ชำระเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 19.02 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 1.74 ล้านบาท ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 43.80 ล้านบาท และจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 0.97 ล้านบาท

ในปี 2552 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 3.17 ล้านบาท โดยเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5.91 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 16.83 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นสามัญ จำนวน 40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 7.19 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 2.66 ล้านบาท จ่ายลดทุนหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 48.46 ล้านบาท และจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 1.26 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ เท่ากับ (33.02) ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 3.19 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ล้านบาท ชำระเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 14.40 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 2.46 ล้านบาท และจ่ายปันผลหุ้นสามัญ จำนวน 13.36 ล้านบาท

ในงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นบวก เท่ากับ 54.57 ล้านบาท โดยเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 469.26 ล้านบาท จ่าย

ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 389.42 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3.86 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น จำนวน 8.39 ล้านบาท ชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 7.20 ล้านบาท รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 1.37 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 2.74 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำนวน 4.45 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน) เท่ากับ 1.12 เท่า 1.11 เท่า และ 1.07 เท่า ในปี 2551 – 2553 ตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.47 เท่า 0.27 เท่า และ 0.19 เท่า ในปี 2551 – 2553 ตามลำดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ลดลง สาเหตุสำคัญเนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากที่บริษัทต้องใช้จ่ายเงินหมุนเวียนในการจัดหาสินค้ามาจัดเก็บไว้เพื่อรองรับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องและการชำระหนี้สินหมุนเวียนแต่อย่างใด โดยในปี 2553 บริษัทมีระยะเวลาจัดเก็บหนี้เฉลี่ย 14 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 117 วัน ระยะเวลาชำระหนี้ 66 วัน ทำให้บริษัทมีวงจรกิจจ 65 วัน เปรียบเทียบกับปี 2551 และปี 2552 ที่มีวงจรกิจจ 46 วัน และ 77 วัน ตามลำดับ

ในงวดมกราคม – มิถุนายน 2554 อัตราส่วนสภาพคล่อง (อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน) เท่ากับ 0.99 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.17 เท่า โดยอัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจากปี 2553 สาเหตุสำคัญเนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากที่บริษัทต้องใช้จ่ายเงินหมุนเวียนในการจัดหาสินค้ามาจัดเก็บไว้เพื่อรองรับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องและการชำระหนี้สินหมุนเวียนแต่อย่างใด โดยในงวดมกราคม – มิถุนายน 2554 บริษัทมีระยะเวลาจัดเก็บหนี้เฉลี่ย 11 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 125 วัน ระยะเวลาชำระหนี้ 67 วัน ทำให้บริษัทมีวงจรกิจจ 69 วัน เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีวงจรกิจจ 65 วัน

ที่มาของแหล่งเงินทุน

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำนวน 288.99 ล้านบาท 259.43 ล้านบาท 310.96 ล้านบาท และ 395.64 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัท คือ เจ้าหนี้การค้า และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รายละเอียดที่สำคัญของหนี้สินดังนี้

- เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 116.75 ล้านบาท 85.85 ล้านบาท และ 130.22 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 จำนวน 98 วัน 89 วัน และ 66 วัน ตามลำดับ โดยเจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทจัดหาสำเร็จรูปมาจัดเก็บไว้เพื่อรองรับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และรองรับการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลายขึ้น และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 130.37 ล้านบาท



- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 32.40 ล้านบาท 30.70 ล้านบาท และ 48.60 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วยค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ และค่าจัดส่งสินค้า จำนวนรวม 28.55 ล้านบาท และเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร จำนวน 16.81 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 31.02 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าบริการค้างจ่าย จำนวน 5.91 ล้านบาท ค่าบริหารคลังและค่าจัดส่งค้างจ่าย จำนวน 5.27 ล้านบาท ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย จำนวน 3.84 ล้านบาท โบนัสค้างจ่าย จำนวน 3.30 ล้านบาท ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย จำนวน 3.06 ล้านบาท ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย จำนวน 2.27 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 0.04 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ จำนวน 7.33 ล้านบาท
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำนวน 78.24 ล้านบาท 95.04 ล้านบาท 98.36 ล้านบาท และ 178.88 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 2551	ณ 31 ธ.ค. 2552	ณ 31 ธ.ค. 2553	ณ 30 มิ.ย. 2554
เงินเบิกเกินบัญชี	20.53	-	-	25.20
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	27.80	68.99	63.30	73.75
ทรัพย์สินที่	29.91	26.05	35.06	79.93
รวม	78.24	95.04	98.36	178.88

บริษัทมีวงเงินเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จากธนาคาร 2 แห่ง และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จากธนาคาร 3 แห่ง ดังนี้

ประเภท	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	หลักประกัน	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2553 (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2554 (ล้านบาท)
ธนาคารแห่งที่ 1 วงเงินเบิกเกินบัญชี	30	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับลูกค้ารายใหญ่ ชั้นดี ประเภทเงิน เบิกเกินบัญชี (MOR)	เงินฝาก ประจำ และ จดจำนอง ที่ดินพร้อมสิ่ง	-	17.8
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	50	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับลูกค้ารายใหญ่ ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบ มีระยะเวลา (MLR)	ปลูกสร้าง รวมทั้ง กรรมการ บริษัทร่วมค้า	32.00	26.6
เลตเตอร์ออฟเครดิต / ทรัพย์สินที่	70	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับลูกค้ารายใหญ่ ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบ มีระยะเวลา (MLR)	ประกัน	25.33	31.1
ทรัพย์สินที่ และ/หรือ ตั๋ว	20	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่		31.30	30.8



ประเภท	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	หลักประกัน	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2553 (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2554 (ล้านบาท)
สัญญาใช้เงิน		ธนาคารหนึ่งเสนอให้อีก ธนาคารหนึ่งในตลาด Eurocurrency (London Interbank Offer Rate: LIBOR)			
วงเงินค้ำประกัน	15	อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ต่อปี		-	-
วงเงินซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า	50	-		-	-
ธนาคารแห่งที่ 2 เลตเตอร์ออฟเครดิต / ทรัสต์รีซีท	20	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับลูกค้ารายใหญ่ ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบ มีระยะเวลา (MLR – 0.50% ต่อปี)	เงินฝาก ประจำ รวมทั้ง กรรมการ บริษัทและผู้ ถือหุ้นร่วมค้ำ ประกัน	9.73	14.0
วงเงินซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า	20			-	-
ธนาคารแห่งที่ 3 วงเงินเบิกเกินบัญชี	10	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับลูกค้ารายใหญ่ ชั้นดี ประเภทเงิน เบิกเกินบัญชี (MOR) – 0.375% ต่อปี	เงินฝาก ประจำ และ จดจำนอง ที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง	-	7.4
วงเงินเบิกเกินบัญชี (สินเชื่อผู้ซื้อ)	30	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับลูกค้ารายใหญ่ ชั้นดี ประเภทเงิน เบิกเกินบัญชี (MOR) – 1.0% ต่อปี		-	16.3
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต / ทรัสต์รีซีท	70	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับลูกค้ารายใหญ่ ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบ มีระยะเวลา (MLR) – 2.0% ต่อปี		-	34.8
วงเงินหนังสือค้ำประกัน	15	อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.75 ต่อปี		-	-
วงเงินซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า	70			-	-
รวม				98.36	178.8

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 9.87 ล้านบาท 10.47 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่สำคัญประกอบด้วย เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 3.74 ล้านบาท เงินรอคืนลูกค้า 2 ล้านบาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 1.75 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้า 1.01 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง 0.92 ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน 0.26 ล้านบาท และอื่นๆ 0.32 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 18.72 ล้านบาท ประกอบด้วย เชื้อค้ำจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า 6.44 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 5.53 ล้านบาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 2.28 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้า 1.44 ล้านบาท ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน 1.88 ล้านบาท เงินรอคืนลูกค้า 0.44 ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร 0.37 ล้านบาท และอื่นๆ 0.33 ล้านบาท

- หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

	ณ 31 ธ.ค. 2550	ณ 31 ธ.ค. 2551	ณ 31 ธ.ค. 2552	ณ 31 ธ.ค. 2553
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้	43,802,465.51	-	-	-
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(9,142,140.67)	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว	34,660,324.84	-	-	-

บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและได้ผิติดชำระหนี้ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 บริษัทได้ทำหนังสือสัญญาปรับสภาพหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ มูลหนี้คงเหลือ ณ วันที่สัญญาจำนวนเงิน 46.05 ล้านบาท และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่ตกลงชำระให้ครบถ้วนทุกเดือนโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) บวกหนึ่งต่อปี ตามรายละเอียดการชำระหนี้ดังนี้

ระยะเวลา	งวดละ
ต.ค. 2550 – มิ.ย. 2552	ชำระเดือนละไม่น้อยกว่า 1,010,000 บาท
ก.ค. 2552 – พ.ค. 2553	ชำระเดือนละไม่น้อยกว่า 2,845,000 บาท
มิ.ย. 2553	ชำระจนครบถ้วน

ในระหว่างปี 2551 บริษัทได้จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 2551	ณ 31 ธ.ค. 2552	ณ 31 ธ.ค. 2553	ณ 30 มิ.ย. 2554
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	29.20	22.00	7.60	1.77
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(14.40)	(14.40)	(7.60)	(1.40)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ	14.80	7.60	0.00	0.37

ยอดเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 7.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และยอดเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 1.77 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง ดังนี้

(1) บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงินกู้ 40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) การชำระหนี้โดยผ่อนชำระคืนรายเดือน งวดละไม่เกิน 1.20 ล้านบาท จำนวน 36 งวด ผ่อนชำระงวดแรกเดือนสิงหาคม 2551 และสิ้นสุดสัญญาเดือนกรกฎาคม 2554 หลักประกันคือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งกรรมการบริษัทร่วมค้ำประกัน

(2) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อลงทุนก่อสร้างสตูดิโอใหม่ และเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำนวนเงินกู้ผูกพันตามสัญญามีมูลค่าคงค้างจำนวน 1.37 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) และมีกำหนดผ่อนชำระคืนเป็นงวดรายเดือนทั้งสิ้น 60 งวด งวดละ 250,000 บาท เริ่มผ่อนชำระงวดแรกเดือนมีนาคม 2555 บริษัทได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งกรรมการบริษัทได้ร่วมค้ำประกันหนี้สินเต็มวงเงิน อีกทั้งบริษัทต้องรักษาอัตราส่วนทางการเงิน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ให้อยู่ในอัตราไม่ต่ำกว่า 2 ต่อ 1 เท่า และสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ให้อยู่ในอัตราไม่เกิน 1.7 ต่อ 1 เท่า โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีสัดส่วน DSCR และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ดังนี้

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2554	DSCR*	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน**
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	3.55 ต่อ 1 เท่า	1.80
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	3.29 ต่อ 1 เท่า	1.84

หมายเหตุ:

* DSCR คำนวณจาก กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ / (เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของปีก่อน + ดอกเบี้ยจ่าย)

** อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คำนวณจาก หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เท่ากับ 1.80 เท่า และ 1.84 เท่า ตามลำดับ ซึ่งเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืม



เงิน (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 1.4.3 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญากู้ยืมเงิน) อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินจะพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินสิ้นปี และหากบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนสถาบันการเงินจะพิจารณาการดำรงอัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการชำระดอกเบี้ยและการชำระคืนเงินต้นตามกำหนด

- เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย (ก) เจ้าหนี้ตามสัญญาบริการ และ (ข) หนี้สินตามสัญญาค้ำประกัน รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 2551	ณ 31 ธ.ค. 2552	ณ 31 ธ.ค. 2553	ณ 30 มิ.ย. 2554
เจ้าหนี้ตามสัญญาบริการ	6.71	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาค้ำประกัน	8.10	-	-	-
รวม	14.81	-	-	-
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(14.81)	-	-	-
เจ้าหนี้อื่นระยะยาว	-	-	-	-

(ก) เจ้าหนี้ตามสัญญาบริการ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 บริษัทได้ทำสัญญาให้โฆษณากับบริษัท ททบ. 5 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กำหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 มูลค่าตามสัญญาจำนวนเงิน 145 ล้านบาท ผ่อนชำระรายเดือน นับตั้งแต่เดือนที่ออกอากาศ งวดละ จำนวนเงิน 12.08 ล้านบาท

ต่อมา บริษัทผิดนัดชำระหนี้ จึงได้มีการเจรจาขอผ่อนผันการจ่ายชำระ โดยผ่อนชำระ จำนวน 60 งวด งวดละ จำนวนเงิน 0.70 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6 ต่อปี และหลังจากนั้นบริษัทมีการผิดนัดชำระหนี้อีกโดยบริษัทได้มีการเจรจาขอผ่อนผันการจ่ายชำระอีกหลายครั้ง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้กับบริษัท ททบ. 5 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มูลค่าคงเหลือ ณ วันทำหนังสือรับสภาพหนี้ จำนวนเงิน 38.79 ล้านบาท บริษัทตกลงยินยอมชำระรายเดือน จำนวน 28 งวด กำหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป งวดที่ 1 - 14 งวดละ จำนวนเงิน 0.5 ล้านบาท งวดที่ 15 - 27 งวดละ จำนวนเงิน 0.90 ล้านบาท และงวดสุดท้าย จำนวนเงิน 0.22 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 บริษัทได้ทำสัญญารับสภาพหนี้กับบริษัท อาร์ทีเอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ชื่อเดิม: บริษัท ททบ. 5 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด) มูลค่าหนี้คงเหลือ ณ วันทำสัญญารับสภาพหนี้ จำนวนเงิน 9.66 ล้านบาท บริษัทตกลงยินยอมชำระรายเดือน จำนวน 16 งวด กำหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป งวดที่ 1 - 10 งวดละ จำนวนเงิน 0.5 ล้านบาท งวดที่ 11 - 14 งวดละ จำนวนเงิน 0.75 ล้านบาท และงวดสุดท้าย จำนวนเงิน 0.70 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

(ข) หนี้สินตามสัญญาค้ำประกัน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 บริษัทได้ทำสัญญาชำระหนี้กับบริษัท ยูไนเต็ท ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด "เจ้าหนี้" ตามที่บริษัท วินสโตร จำกัด "ลูกหนี้" เป็นหนี้ค้ำสินค้าจำนวนเงิน 44.17 ล้านบาท ซึ่ง



ลูกหนี้ได้ตกลงยินยอมทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ และบริษัทได้ตกลงยินยอมทำสัญญาค้ำประกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ ร่วมกับลูกหนี้ในการชำระหนี้จำนวนดังกล่าวกับเจ้าหนี้ แต่ลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ อันเป็นการผิดสัญญากับเจ้าหนี้ ซึ่งลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระค่าสินค้ากับเจ้าหนี้รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งสิ้นจำนวนเงิน 36.61 ล้านบาท บริษัท จึงได้ตกลงยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้และอื่นๆ แทน ลูกหนี้จนครบถ้วนทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หนี้สินส่วนที่ 1 จำนวน 26 ล้านบาท แบ่งชำระหนี้ดังนี้
 - 1.1 ตกลงชำระเป็นเงินสดในวันทำสัญญา จำนวนเงิน 7 ล้านบาท
 - 1.2 ผ่อนชำระตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2548 งวดที่ 1 – 2 งวดละ จำนวนเงิน 1.5 ล้านบาท และงวดที่ 3 – 5 งวดละ จำนวนเงิน 1 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท
 - 1.3 ชำระด้วยการให้บริการโฆษณา เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท
 - 1.4 ชำระหนี้ด้วยสินค้า จำนวนเงิน 5 ล้านบาท
2. หนี้สินส่วนที่ 2 จำนวนเงิน 10.61 ล้านบาท บริษัทตกลงยินยอมผ่อนชำระตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงเดือนตุลาคม 2550 โดยแบ่งจ่ายชำระ งวดที่ 1 – 6 งวดที่ 8 – 18 และงวดที่ 20 – 28 งวดละ จำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท งวดที่ 7 และงวดที่ 19 งวดละ จำนวนเงิน 1.5 ล้านบาท และงวดที่ 29 งวดละ จำนวนเงิน 0.27 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงิน 11.70 ล้านบาท

- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งเป็นสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 2551	ณ 31 ธ.ค. 2552	ณ 31 ธ.ค. 2553	ณ 30 มิ.ย. 2554
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	7.54	4.88	6.31	3.74
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน หนึ่งปี	(3.25)	(2.70)	(4.70)	(3.02)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ	- 4.29	2.18	1.61	0.72

- ประเมินการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน: ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกลางงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ที่มีผลบังคับใช้สำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เกี่ยวข้องกับการบัญชีสำหรับผลประโยชน์พนักงานซึ่งสามารถจัดประเภทได้ 4 ประเภท ได้แก่ (ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น (ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึงโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์พนักงาน (ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และ (ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้วัดมูลค่าโครงการผลประโยชน์พนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กลุ่มบริษัทเลือกรับรู้ผลกำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในกำไรขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กลุ่มบริษัทได้คำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 8.90 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทได้ทยอยรับรู้

ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตในประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ 17/2554 และรับรู้ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสำหรับงวดปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนในงบการเงิน สำหรับงวด ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับเงินผลประโยชน์พนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8.90 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะทยอยรับรู้เป็นหนี้สินตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นจำนวนเงิน 0.44 ล้านบาทต่อไตรมาส

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	30 มิ.ย. 2554
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่ยังไม่ได้รับรู้	
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเริ่มต้นที่ยังไม่รับรู้ยกมา	8.90
รับรู้เป็นหนี้สิน ในระหว่างงวด	(0.89)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเริ่มต้นที่ยังไม่รับรู้ยกไป	8.01
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่รับรู้แล้ว	
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่รับรู้แล้วยกมา	-
รับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเริ่มต้นเป็นหนี้สินในระหว่างงวด	0.89
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	1.62
จ่ายเงินบำเหน็จระหว่างงวด	(0.44)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่รับรู้แล้วยกไป	2.07
รวมหนี้สินผลประโยชน์พนักงานทั้งที่รับรู้และยังไม่รับรู้ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2554	10.07

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 188.35 ล้านบาท 179.01 ล้านบาท 202.97 ล้านบาท และ 215.34 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวนรวม 167.50 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญจำนวน 119.04 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 23,808,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) และ (2) หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 48.46 ล้านบาท (หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 9,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ซึ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิออกเสียง ชำระเงินปันผลร้อยละ 5.5 ชนิดสะสมเงินปันผล

ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากจำนวนเงิน 167.50 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 119.04 ล้านบาท โดยการลดทุนหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 9,692,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวน 119.04 ล้านบาท เป็นจำนวน 159.04 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 179.01 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2551 ที่เท่ากับ 188.35 ล้านบาท สาเหตุสำคัญจากทุนชำระแล้วลดลงเหลือจำนวน 159.04 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 จากจำนวน 167.50 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 202.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 ที่เท่ากับ 179.01 ล้านบาท สาเหตุสำคัญจากผลการดำเนินงานปี 2553 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 34.88 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ณ สิ้นปี 2553 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 31.65 ล้านบาท จากสิ้นปี 2552 ที่เท่ากับ 29.11 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 215.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 ที่เท่ากับ 202.97 ล้านบาท สาเหตุสำคัญจากผลการดำเนินงานงวดมกราคม – มิถุนายน 2554 มีกำไรสุทธิจำนวน 16.83 ล้านบาท

เงินปันผล

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจากผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือนของปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 9,692,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 0.97 ล้านบาท ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจากผลกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท จำนวน 9,692,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 1.26 ล้านบาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 6.36 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 7 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 11.45 ล้านบาท โดยได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 7 ล้านบาท เหลือจ่ายเพิ่มจำนวน 4.45 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 32.83 ของกำไรสุทธิ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 1.53 เท่า 1.45 เท่า และ 1.53 เท่า ตามลำดับ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2552 ลดลง สาเหตุสำคัญเนื่องจากหนี้สินรวมปี 2552 ลดลงเหลือ 259.43 ล้านบาท จากปี 2551 ที่เท่ากับ 288.99 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2552 ลดลงเหลือ 179.01 ล้านบาท จากปี 2551 ที่เท่ากับ 188.35 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากทุนชำระแล้วของบริษัทลดลงเหลือ 159.04 ล้านบาท จาก 167.50 ล้านบาท

และปี 2553 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1.53 เท่า สาเหตุสำคัญเนื่องจากหนี้สินรวมปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 310.96 ล้านบาท จากปี 2552 ที่เท่ากับ 259.43 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 202.97 ล้านบาท สาเหตุสำคัญจากผลการดำเนินงานปี 2553 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 34.88 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ณ สิ้นปี 2553 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 31.65 ล้านบาท จากสิ้นปี 2552 ที่เท่ากับ 29.11 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 1.84 เท่า

ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

(1) ภาวะผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน

จากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า จำนวนเงิน 0.70 ล้านบาท และ 0.70 ล้านบาท ตามลำดับ และการเช่าเวลาออกอากาศ จำนวนเงิน 19.28 ล้านบาท และ 14.60 ล้านบาท ตามลำดับ ค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคาร

จากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อซื้อสินค้าต่างประเทศจำนวนเงิน 47.75 ล้านบาท (1.575 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ 42.38 ล้านบาท ตามลำดับ ค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคาร

(2) ภาวะผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญา

ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า จำนวน 86.67 ล้านบาท และ 64.60 ล้านบาท ตามลำดับ

ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ จำนวน 166.56 ล้านบาท และ 170.05 ล้านบาท ตามลำดับ

(3) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกหนึ่งจากการผิดสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงของการเป็นพรีเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน 129.60 ล้านบาท ซึ่งคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าคดีดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงของสัญญาในประเด็นที่สำคัญครบถ้วนแล้ว (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 1.1.9 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทถูกฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายในจำนวนเงินที่สูง และหากศาลตัดสินให้บริษัทเป็นฝ่ายผิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และส่วนที่ 2 ข้อ 7 ข้อพิพาททางกฎหมาย)

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

(1) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 บริษัท ทีวี ใดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายในการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในราคา 38 ล้านบาท โดยบริษัทชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 3.80 ล้านบาท ในวันที่ทำสัญญานี้ ส่วนที่เหลือจำนวน 34.20 ล้านบาท จะจ่ายชำระพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวภายในวันที่ 13 กันยายน 2554

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 บริษัท ทีวี ใดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาในการขยายเวลาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

(2) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 ของบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้มีกรลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนแล้ว

(3) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 ของบริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติเอกฉันท์ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 39 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 บริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด ได้เพิ่มทุนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 390,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวนเป็นจำนวนเงินรวม 39 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 หรือถือหุ้นจำนวน 399,998 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) จากเดิมที่ถือหุ้นบริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 หรือถือหุ้นจำนวน 9,998 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 บริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่บริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,900,000 บาท

(4) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 บริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ TV Direct Lao Co., Ltd. จำนวน 40,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นจำนวนเงินลงทุนรวม 400,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเป็นจำนวนเงิน 11,972,000 บาท) ส่งผลให้บริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด ถือหุ้นใน TV Direct Lao Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 80 หรือถือหุ้นจำนวน 40,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ) จากทุนชำระแล้วจำนวน 50,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด ได้ซื้อหุ้น TV Direct Lao Co., Ltd. จากผู้ถือหุ้นเดิมของ TV Direct Lao Co., Ltd. จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

(ก) ซื้อหุ้น TV Direct Lao Co., Ltd. จากผู้ถือหุ้นเดิมของ TV Direct Lao Co., Ltd. รายหนึ่ง จำนวน 4,900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 49 บาท

(ข) ซื้อหุ้น TV Direct Lao Co., Ltd. จากผู้ถือหุ้นเดิมของ TV Direct Lao Co., Ltd. อีกรายหนึ่ง จำนวน 2,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 26 บาท

ส่งผลให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด ถือหุ้นใน TV Direct Lao Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 95 หรือถือหุ้นจำนวน 47,500 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ) จากทุนชำระแล้วจำนวน 50,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 TV Direct Lao Co., Ltd. ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่บริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด จำนวน 3,100,000 บาท

(5) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 Direct Response Television Co., Ltd. (บริษัทย่อยโดยอ้อม ซึ่งบริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้เพิ่มทุนจากเดิม 20 ล้านเรียลกัมพูชา หรือประมาณ 150,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20,000 เรียลกัมพูชา) เป็น 520 ล้านเรียลกัมพูชา หรือประมาณ 3,962,500 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ

520,000 เรียลทิมพูชา) ซึ่งบริษัท ทีวีใดเร็ค อินโดไชน่า จำกัด ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวนเป็นจำนวนเงินรวม 500 ล้านเรียลทิมพูชา หรือประมาณ 3,812,500 บาท

12.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีในรอบปี 2553 ให้แก่สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นจำนวนเงินรวม 0.90 ล้านบาท

บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีในรอบปี 2553 ให้แก่สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นจำนวนเงินรวม 65,000 บาท

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินในงวดมกราคม – มิถุนายน 2554 ให้แก่บริษัท ไพร์ซวอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 0.28 ล้านบาท

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2553 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัท อาร์ พี เจ เอ็ม โค้ชซิ่ง จำกัด จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 0.30 ล้านบาท

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในงวดมกราคม – มิถุนายน 2554 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัท อาร์ พี เจ เอ็ม โค้ชซิ่ง จำกัด จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 0.42 ล้านบาท

12.4 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนที่ 2 ข้อ 1 เรื่องปัจจัยความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้

ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดต่างๆ ส่งผลให้บริษัทต้องปิดสาขา TV Direct Showcase บางสาขา อาทิ เช่น สาขานครสวรรค์ สาขาอยุธยา สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังเป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการขนย้ายสินค้าบางส่วนที่จัดเก็บไว้ที่คลังสินค้าตั้งอยู่ที่เลขที่ 222 หมู่ 17 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปจัดเก็บไว้ที่พื้นที่จัดเก็บสินค้าซึ่งตั้งอยู่ที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีที่สถานการณ์คลี่คลายลง บริษัทได้ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินในทรัพย์สินของบริษัทประเภทสิ่งปลูกสร้าง เฟอริไนเจอร์ สต็อกสินค้า ธุรกิจหยุดชะงัก ไว้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง เป็นวงเงินเอาประกันจำนวนรวม 352.31 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งของวงเงินเอาประกันดังกล่าวจำนวน 199.60 ล้านบาท เป็นการประกันสต็อกสินค้า การประกันภัยดังกล่าวครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วม

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นจากการคำนวณตามวิธี Fully-diluted Basis

จากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 159.04 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 159.04 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้สอดคล้องกับการที่บริษัทได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท) และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 เท่ากับ 34.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.22 บาท โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นตามวิธี Fully-diluted Basis เท่ากับ 159.04 ล้านหุ้น

เนื่องจากภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้นี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 188 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 188 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทำให้มูลค่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทในอนาคตลดลงได้ หากบริษัทไม่สามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้นี้ไปลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อให้เกิดกำไรสุทธิต่อหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้หากคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2553 ตามวิธี Fully-diluted Basis จะลดลงเหลือเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนไปลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งสตูดิโอเพื่อผลิตรายการโฆษณา ใช้ขยายร้านค้าปลีก TV Direct Showcase ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยชดเชยกับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนดังกล่าว